



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี พระราชทานพระราชวโรกาส ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์-โอชา นายกรัฐมนตรี นำ คณะผู้เชี่ยวชาญรายงาน สถานการณ์โรคโควิด-19 และมาตรการแก้ไขปัญหา ของรัฐบาล พร้อมทั้งรับ พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ พระที่นั่ง อัมพรสถาน.





ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

‘ในหลวง’ทรงให้กำลังใจ ต้องเสียสละความสุขส่วนตัว

**พระราชทานอุปกรณ์แพทย์
ยอดคิดเชื่อโคโรนาวันลด
ถูกรับมือ‘1.2หมื่น’กลับไทย**
ในหลวง-พระราชินี พระราชทานอุปกรณ์ทาง
การแพทย์และเวชภัณฑ์แก่โรงพยาบาลต่างๆ นำไป
ใช้สู้วิกฤติโรคโควิด-19 ในไทย ★ มีต่อหน้า 13



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๓)

ที่ชัดเจนส่งมาที่ Email-givedonate@gmail.com Fax 0-2447-8574 หรือไปรษณีย์ มาถึง สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา 2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

★ป่วยใหม่ 51 รายส่วนใหญ่ใน กทม.

เมื่อเวลา 11.30 น.วันเดียวกัน ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์ในประเทศไทยว่า มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 51 ราย แยกเป็น กทม. 27 ราย นนทบุรี และภูเก็ต แห่งละ 4 ราย ชลบุรี 3 ราย สมุทรปราการ ยะลา สุราษฎร์ธานี และพัทลุง 2 ราย ปัตตานี ปทุมธานี อุบลราชธานี นราธิวาส และสระแก้ว 1 ราย แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 1.สัมผัสผู้ป่วยรายก่อนหน้า 25 ราย ได้แก่ กลุ่มกลับจากพิธีศาสนา 3 ราย และกลุ่มใกล้ชิดผู้ป่วยรายก่อนหน้า 22 ราย 2.ผู้ป่วยรายใหม่ 19 ราย ได้แก่ คนไทยกลับจากต่างประเทศ 1 ราย คนต่างชาติดำเนินมา 1 ราย คนสัมผัสผู้มาจากต่างประเทศ 1 ราย กลุ่มอาชีพเสี่ยงทำงานที่แออัด หรือทำงานใกล้ชิดต่างชาติ 3 ราย บุคลากรทางการแพทย์ 18 ราย และ 3.อยู่ระหว่างสอบสวนโรค 7 ราย

★ตายเพิ่ม 3 หายป่วย 793 ราย

สำหรับยอดผู้ป่วยสะสม 2,220 ราย หายป่วย 793 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย เสียชีวิตสะสม 26 ราย กระจายใน 66 จังหวัด พบว่า กทม.สูงสุด 1,051 ราย นนทบุรี 143 ราย ภูเก็ต 135 ราย สมุทรปราการ 103 ราย และชลบุรี 66 ราย เป็นต้น ส่วนจังหวัดไม่มีรายงานผู้ป่วยมี 11 ราย คือ กำแพงเพชร ชัยนาท ตรัง น่าน บึงกาฬ พังงา พิจิตร ระนอง สตูล สิงห์บุรี และอ่างทอง ทั้งนี้แม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่จะลดลง แต่ยังไม่ต้องมั่นใจ ตัวเลขมีขึ้นมีลง 2-3 วันนี้ยังไม่เห็นภาพชัดเจน ยังน่าเป็นห่วงอยู่ อย่าไปดีใจ เพราะกองระบาดวิทยามีระบบการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อมีการสอบสวนโรค มีข้อมูลที่รอผลยังไม่ได้รายงานเข้ามา โดยในส่วนของผู้เสียชีวิตรายที่ 24 เป็นชาวไทย อายุ 28 ปี เป็นพนักงานบริษัทใน กทม.มีประวัติเพื่อนร่วมจากมหาวิทยาลัยโควิด-19 มีอาการป่วยเมื่อวันที่ 27 มี.ค. มีไข้ ไอ เจ็บคอ รักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง อาการไม่ดีขึ้นจึงย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนอีกแห่งหนึ่ง ก่อนนำตัวเข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนใน กทม. ผลออกมาวันที่ 4 เม.ย.ว่าเป็นโควิด-19 และเสียชีวิตในเวลา 22.00 น. วันเดียวกัน

★ติดเชื้อมากในบ้านมากขึ้น

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวอีกว่า ผู้เสียชีวิตรายที่ 25 เป็นชายไทย อายุ 51 ปี ทำธุรกิจส่วนตัว มีโรคประจำตัว เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะอ้วน มีอาการป่วยวันที่ 28 มี.ค. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนใน กทม. แรกเริ่มมีอาการไอ ปวดกล้ามเนื้อ หนาวสั่น และกลับมาอีกครั้งในวันที่ 28 มี.ค. ก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเดิม อีกครั้งวันที่ 1 เม.ย. โดยครั้งนี้ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล เอกซเรย์ปอดพบว่ามีอาการปอดอักเสบรุนแรง ผลออกมาวันที่ 2 เม.ย. ว่าเป็นโควิด-19 และเสียชีวิตวันที่ 4 เม.ย. รายที่ 26 เป็นหญิงอายุ 59 ปี อาชีพค้าขายมีโรคประจำตัวเบาหวาน ก่อนหน้าจะไปเล่นการพนันในหลายแห่งของ กทม. ไปเจอผู้คนจำนวนมาก เริ่มป่วย 29 มี.ค. เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลเอกชนวันที่ 1 เม.ย. อาการแรกเริ่มไม่มีไข้ แต่หายใจหอบเหนื่อย ออกซิเจนในเลือดลดลง ปอดอักเสบรุนแรง แพทย์พบว่าติดเชื้อโควิด-19 และเสียชีวิตวันที่ 2 เม.ย. ทั้งนี้ 3 รายที่เสียชีวิตล้วนอายุต่ำกว่า 60 ปี ทุกอย่างเป็นความเสี่ยง คนอายุ 20-29 ปี มีโอกาสแพร่เชื้อได้มากที่สุดต้องเฝ้าระวัง โดยเฉพาะวัยที่ผู้ป่วยในไทยทั้ง กทม. และต่างจังหวัด พบว่า กว่าครึ่งหนึ่งเป็นครอบครัวติดเชื้อมากกว่าครึ่งหนึ่งนอกจากการเว้นระยะห่างทางสังคมแล้ว ยังต้องนับระยะห่างระหว่างบุคคลภายในบ้านด้วยอย่าใกล้ชิดสัมผัสกอดหอมกัน ขอให้เว้นไปก่อนอาจแสดงความรักกันด้วยวิธีอื่นแทน

★รับ 200 คนไทยกลับคืนถิ่นต่อวัน

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีคนไทยที่กำลังจะเดินทางกลับประเทศแต่ติดค้างอยู่ที่สนามบินต่างประเทศ มี 48 ราย แบ่งเป็นญี่ปุ่น 12 ราย เกาหลีใต้ 35 ราย เนเธอร์แลนด์ 1 ราย คนกลุ่มนี้ได้รับการดูแลจากสถานทูตเป็นอย่างดี โดยผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทยขอให้ไปติดต่อสถานทูตไทยในแต่ละเมือง เพื่อเราจะได้เตรียมรองรับคนที่เดินทางกลับมาตามที่เราสามารถรองรับได้ 200 คนต่อวัน

★ห้ามสัมผัสกอดหอมผู้สูงอายุ

จากนั้นที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พญ.พรพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย แถลงว่า อัตราการเสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ดังนั้น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่งดทำกิจกรรมและวันผู้สูงอายุ ขอให้ลูกหลานและผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเดียวกันมีการเว้นระยะทางสังคม หลีกเลี่ยงการสัมผัส ไม่แนะนำให้มีกรรณมา สวดการกอดหอมเพื่อลดความเสี่ยง ให้สื่อสารกันผ่านโทรศัพท์และใช้ไลน์แทน ถ้าลูกหลานกับครอบครัวอยู่กัน

คนละพื้นที่ ขอให้งดเดินทางไปหาเพื่อจะไม่มาเชื้อไปสู่ผู้สูงอายุ

★ไทยต้นแบบใช้หน้ากากอนามัย

ด้าน นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงการใช้น้ำกากอนามัยให้เหมาะสมกับบุคคล รวมถึงการปฏิบัติตนในการกักตักหน้ากากอนามัยทั้งในประชาชนและพนักงานเก็บขยะ เนื่องจากประชาชนมีความเป็นห่วงเรื่องขยะปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมว่า โควิด-19 ยังอยู่กับคนไทยในประเทศไทย ดังนั้น การป้องกันคือการสวมหน้ากากอนามัย จะต้องมีความเหมาะสม โดยขณะนี้ประเทศไทยได้กลายเป็นต้นแบบในการใช้หน้ากากอนามัยชนิดผ้าไปแล้ว มีการใช้หน้ากากอนามัยถึง 94 เปอร์เซ็นต์ ที่สำคัญ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กลับคำให้มีการใช้หน้ากากอนามัยแล้ว ซึ่งการดูแลหน้ากากอนามัย ไม่ยาก คือ ซักด้วยสบู่หรือผงซักฟอกให้สะอาด แล้วนำไปตากแดดให้แห้งสนิท ส่วนการถอดหน้ากากควรจับที่สายคล้องมือ ไม่ควรจับด้านหน้าของหน้ากาก

★ 3 บุคลากรแพทย์ตายไม่ได้ติดเชื้อ

นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงบุคลากรทางการแพทย์ 3 รายที่เสียชีวิต ได้แก่ 1.พยาบาล รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เสียชีวิตเนื่องจากถูกหมัดกัดขณะปฏิบัติหน้าที่ 2.เจ้าหน้าที่เอกซเรย์ เพศชาย รพ.ลำพูน เสียชีวิตเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ขณะเปลี่ยนชุดป้องกัน PPE ภายหลังปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และ 3.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพศหญิง จ.พิษณุโลก ทำหน้าที่คัดกรองโรค มีภาวะความดันโลหิตสูงและเส้นเลือดในสมองแตก ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อโควิด-19 แต่เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆ อาจเกิดจากการรับภาระงานที่หนักในช่วงที่มีสถานการณ์โรคระบาด ดังนั้น สธ.จึงต้องมีการจัดสัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยการลดภาระงานอื่นที่ไม่จำเป็น การเลื่อนนัดผู้ป่วยที่ไม่จำเป็นต้องออกไปก่อน การส่งยาทางระบบขนส่งแทนการให้ผู้ป่วยมารับที่ รพ.

★ ใช้วิธีหมอนเวียนคนทำงาน

นพ.ธนรักษ์กล่าวว่า สธ.มีมาตรการสลับเปลี่ยน หมอนเวียนบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยอยู่แล้ว เช่น ในบางจังหวัดที่พบผู้ป่วยไม่กี่ราย สามารถโยกย้ายไปช่วยงานในจังหวัดใกล้เคียงได้ เนื่องจากมีไม่ถึงจังหวัดที่พบผู้ป่วยจำนวนมาก ยังสามารถหมอนเวียนนำบุคลากรทางการแพทย์มาช่วยงานกันได้ เช่น ภูเก็ต มีพื้นที่ขนาดเล็ก แต่จำนวนผู้ป่วยมาก ก็จะนำบุคลากรในจังหวัดใกล้เคียงมาช่วยเสริม



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๔)

‘ในหลวง’

☆ ต่อจากหน้า 18

★ เชื่อไม่ลงปอดอาการไม่รุนแรง

รองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวด้วยว่า กรณีที่ช่วงระยะนี้พบอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย หลังจากที่เราตรวจพบว่ามีกรณีติดเชื้อโควิด-19 มีระยะการรักษายาวที่สั้นลง ทั้งในกลุ่มวัยทำงานและกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุ เนื่องจากโดยทั่วไปของการติดเชื้อโควิด-19 ส่วนใหญ่ผู้ป่วยมีอาการที่ค่อยเป็นค่อยไป คือ 5 วันแรกจะพบอาการของระบบทางเดินหายใจส่วนบน เช่น ไข้ ไอ เจ็บคอ และจะพบอาการปอดอักเสบเมื่อได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายไปแล้วประมาณ 5-10 วัน และเมื่อมีอาการปอดอักเสบรุนแรงขึ้น จึงทำให้ผู้ป่วยอาการหนักขึ้น ดังนั้นหากผู้ป่วยมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลในเวลาที่ยังเร็ว มักจะไม่มีปัญหาเนื่องจากสามารถรักษาด้วยยาได้ในช่วงที่อาการยังไม่วิกฤติ ยกเว้นให้ผู้ป่วยชะลอการเข้าสู่ภาวะวิกฤติได้

★ ทบ.หัว “คู่มืออาหารต้านภัยโควิด-19”

วันนี้ศูนย์ข่าวรายงานจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กองทัพบก (ศบก.ทบ.) ที่มี พล.อ.ฉัตรชัย ศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก เป็น ผอ.ศบก.ทบ. ได้จัดทำ “คู่มืออาหารต้านภัยโควิด-19” ให้กับผู้บังคับหน่วย นำไปปฏิบัติและแจกกำลังพล รวมถึงครอบครัวทุกค่ายทหาร ถือว่าเป็นคู่มืออาหารต้านภัยโควิด-19 ฉบับแรก เพื่อให้กำลังพลที่กำลังปฏิบัติงานในสถานที่ หรือพื้นที่ปฏิบัติการต่างๆ รวมไปถึงครอบครัวในชุมชนค่ายทหาร มีความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 รวมทั้งสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติและความพร้อมปฏิบัติการรักษากายนอกหน่วยได้อย่างมั่นใจ โดยขอให้กำลังพลหน่วยปฏิบัติตามคู่มือเล่มนี้อย่างเคร่งครัด ขณะที่ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ได้ปราศรัยในหนังสือคู่มือดังกล่าว กำชับกำลังพลทุกนายต้องมีความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สำหรับเนื้อหาภายในเล่มนั้น มีรายละเอียดแบ่งเป็น 6 บท ประกอบด้วย บทที่ 1 ตระหนักรู้ บทที่ 2 การป้องกันตนเอง บทที่ 3 วินัยทหารต้านโรคโควิด-19 บทที่ 4 การเตรียมตัวออกปฏิบัติภารกิจ บทที่ 5 อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล และการทำความสะอาด และ บทที่ 6 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของกองทัพบก

★ คัดกรองเข้มคนไทยจากอินโดฯ

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งประเทศผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 16.45 น. วันที่ 6 เม.ย. ที่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จ.สงขลา นายจรัญวัฒน์ เกสียงเกล้า

ผวจ.สงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานเกี่ยวข้องมาต้อนรับกลุ่มคนไทยเดินทางกลับจากประกอบพิธีทางศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย ด้วยเครื่องบินสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ที่ขึ้นที่เครื่องลงจอดที่หลุมจอดที่ 8 เจ้าหน้าที่สวมชุดป้องกันเชื้อเข้าไปทำการตรวจคัดกรองถึงบนเครื่อง ก่อนจัดให้ขึ้นรถคันละ 20 คน มาที่จุดอาคารอเนกประสงค์เพื่อคัดกรองเข้มอีกชั้น กลุ่มคนไทยที่มาครั้งนี้เป็นผู้โดยสาร 76 คน แยกเป็นชาว จ.สงขลา 20 คน สตูล 26 คน ปัตตานี 14 คน ยะลา 7 คน นราธิวาส 7 คน กทม. 1 คน เชียงราย 1 คน และลูกเรือ 35 คน รวมเป็น 111 คน ผลการตรวจคัดกรองไม่มีใครเป็นไข้ หรือมีอุณหภูมิสูงเกินมาตรฐาน หรือเข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19

★ จัดแยกคัดกรองตามจังหวัด

จากนั้นเจ้าหน้าที่ของแต่ละจังหวัดนำผู้ผ่านคัดกรองกลับไปกักตัวในพื้นที่จัดเตรียมไว้ในแต่ละจังหวัด โดย จ.ยะลา ไปคัดกรองที่อาคารนิมิตศูนย์เยาวชนยะลา แล้วให้อำเภอรับตัวไปกักตัวตามแผนที่วางไว้ จ.ปัตตานี คัดกรองที่สนามกีฬา อบจ. แล้วให้อำเภอรับตัวไปกักตัว จ.นราธิวาส คัดกรองและกักตัวที่โรงเรียนแสงธรรม อ.บาเจาะ จ.สตูล คัดกรองและกักตัวที่วิทยาลัยราชภัฏสงขลาวิทยาเขตสตูล ชาวเชียงรายและชาวกรุงเทพฯ ที่เดินทางมาด้วยจังหวัดละ 1 คนนั้น นำไปกักตัวร่วมกับชาวสงขลาที่สนามกีฬาเมืองหลักภายใต้การกำกับประเทศไทยภาค 4 (พหุศาสตร์) อ.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตามแผนที่กำหนดไว้

★ กูเกิดป่วยใหม่เพิ่มอีก 4

ส่วนที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภักดิ์พรศักดิ์ ทวีพัฒน์ ผวจ.ภูเก็ต แถลงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 4 ราย ยอดสะสม 128 ราย รายแรกเป็นผู้หญิงไทยที่มาจากชายแดนบอร์เนียว รายที่สองเป็นผู้ชายไทยอายุ 28 ปี พนักงานสามัคคีภัณฑ์ภูเก็ต รายที่สามเป็นชายไทย อายุ 57 ปี เจ้าของร้านอาหารหน้าหาดป่าตอง เป็นสามีของผู้ติดเชื้อรายที่ 92 ผู้ป่วยรายที่ 128 เป็นหญิงไทยอายุ 17 ปี อาชีพนักเรียน อาศัยอยู่บ้านเดียวกับผู้ติดเชื้อรายที่ 108 มีศักดิ์เป็นน้าสาว อยู่ระหว่างตามตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดให้เฝ้าระวังอาการ

★ หนุมฮังการีติดเชื้อปิดบังข้อมูล

นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธ์ผด ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต เปิดเผยอีกว่า นอกจากมีผู้ติดเชื้อจากอุบัติเหตุ แต่มาตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 ส่งผลกระทบกับบุคลากรทางการแพทย์ โดยผู้เสียชีวิตรายนี้เป็นชายชาวฮังการี อายุ 25 ปี ประสบอุบัติเหตุทางถนน ถูกส่งมารักษาตัวที่รพ.ฉลองก่อนส่งต่อ รพ.วชิระภูเก็ต ขณะนั้นผู้ป่วยมีอาการขา ขานขาอ่อนแรง ยังรู้สึก

ตัวพูดคุยได้ แต่ผู้ป่วยไม่ได้แจ้งข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคโควิด-19 จากการเอกซเรย์พบกระดูกบริเวณต้นคอท่อนที่ 6 หัก เส้นประสาทไขสันหลังที่ต้นคอฉีกขาด ได้รับการผ่าตัดในทันที หลังผ่าตัดผู้ป่วยรู้สึกตัวพูดคุยดี

★ ต้องกักบุคลากร รพ.112 คน

ผอ.รพ.วชิระภูเก็ตกล่าวต่อว่า ต่อมาวันที่ 29 มี.ค. เพื่อนผู้ป่วยจากพื้นที่ชายบางลาหมื่นเป็นพื้นที่เสี่ยงเจ้าหน้าที่จึงระมัดระวังอย่างละเอียดถึงรู้ว่าไปเที่ยวในพื้นที่ชายบางลาหาดป่าตองอยู่ 2 สัปดาห์ และได้เดินทางมาจากมาเลเซีย มีความเสี่ยงติดเชื้อ ทำการตรวจสอบพบว่าติดเชื้อโควิด-19 จากนั้นผู้ป่วยเริ่มมีไข้สูงและมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดเสียชีวิตเมื่อวันที่ 02.40 น. วันที่ 3 เม.ย. สรุปรักท่องเที่ยวรายนี้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนร่วมด้วยโรคปอดติดเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าไปดูแลช่วยเหลือผู้ตาย เป็นกลุ่มเสี่ยงจำนวน 112 คน ต้องกักตัวแล้ว 14 วัน อยู่ที่สถานกักตัวที่ทางจังหวัดกำหนดและกักตัวเองที่บ้าน ขณะนี้ยังไม่มีการติดเชื้อ

★ แห่อำลัยพยาบาลสาว-อสม.

ส่วนกรณีพยาบาล น.จ.เชียงราย และ อสม. ใน จ.พิษณุโลก เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่นั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พยาบาลสาว รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เสียชีวิตระหว่างเข้าเวรที่โรงพยาบาลชื่อ น.ส.มนิศา ใบบุญ หรือ นิด อายุ 39 ปี พยาบาลวิชาชีพประจำหอผู้ป่วยสมเด็จย่า สังกัดกรมผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจหัวใจรั่ว โรคตับ โรคปอด ญาตินำศพไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด เลขที่ 8 บ้านไม้ยา มีตมภาพ หมู่ 16 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย มีเพื่อนบ้านและญาติมาร่วมไว้อาลัยจำนวนมาก ส่วน อสม. ชื่อนางทองใส เศรษฐสูงเนิน อายุ 61 ปี อสม.บ้านเนินมะเกลือ หมู่ 6 ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เป็นลมหมดสติขณะปฏิบัติหน้าที่ที่จุดคัดกรองของหมู่บ้านเมื่อปลายวันที่ 4 เม.ย. ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล ญาตินำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดเนินมะเกลือวนาราม มีกำหนดฌาปนกิจศพวันที่ 7 เม.ย. โดยนายพิพัฒน์ เอกภาพพันธ์ ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานในพิธี

★ โทรมไลน์สาวเสิร์ฟพับติดเชื้อ

วันเดียวกัน ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ว่า มีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 4 ราย รายล่าสุดเป็นหญิงวัย 22 ปี ชาว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ทำงานเสิร์ฟพับแห่งหนึ่งในกลุ่มที่พักอยู่ย่านรัชดาซอย 10 หลังกลับบ้านด้วยรถส่วนตัวมีอาการป่วยเข้ารับรักษาตัวที่รพ.กบินทร์บุรี กระทั่งผลตรวจยืนยันติดเชื้อเมื่อวันที่ 3 เม.ย. ถูกส่งต่อ รพ.อภัยภูเบศร เมื่อ



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๔)

วันที่ ๘ เม.ย. ผู้คิดเชื้อสังสรรกับเพื่อน ๕ คน ตื่นน้ำใช้หลอดร่วมกัน 4 คน หลังกลับถึงนารถเข้าศูนย์โทรพลัสสาขาบึงนารางไปซื้อของที่ห้างโลตัส สาขาบึงนาราง ไปตลาดไทยฟู้ด กระทั่งทราบว่าเพื่อนร่วมสังสรร๓ คนคิดเชื้อ ขอให้แพทย์ตรวจหาเชื้อดังกล่าว

★ โควิด-19 บุคคลพัฒนากร

ขณะที่ นพ.ราชษฎ์ เจริญพร ผอ.รพ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว กล่าวว่า จังหวัดสระแก้วมีผู้ป่วยยืนยันเพิ่มอีก 1 ราย เป็นชายอายุ 49 ปี บ้านอยู่ อ.วัฒนานคร เป็นช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า นับเป็นรายที่ 10 ของจังหวัด เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อรายที่ 9 เป็นหลานสาว ทำงานร้านอาหารในเมืองพัทยา จ.ชลบุรี กลับมาพักอยู่บ้านเดียวกัน ต่อมาหลานสาวป่วยเข้ารับรักษาตัวที่รพ.วัฒนานคร พบว่าติดเชื้อส่วนผู้ป่วยรายนี้เริ่มเป็นไข้สูงเข้ารับรักษาตัวที่รพ.วัฒนานคร เมื่อวันที่ ๘ เม.ย. มีผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยรายนี้รวม 12 คน

★ ส่งอาหารช่วย นส.ไทยในอินโด

ที่ประเทศอินโดนีเซีย นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีคนไทยในอินโดนีเซีย ประมาณ 2,500 คน เป็นนักเรียนและนักศึกษา ประมาณ 2,000 คน ได้กลับประเทศไทยไปบางส่วนแล้ว เหลืออยู่ 1,717 คน กระจายอยู่ใน ๓7 เมืองตามเกาะต่างๆ ทางสถานเอกอัครราชทูตได้ส่งเงินไปให้นักศึกษา 1,458 คน ใน 20 เมือง ส่งหน้ากากอนามัยไปให้ 1,600 อัน พร้อมเจลแอลกอฮอล์ให้ นอกจากนี้ได้นำข้าวสารและอาหารที่สำรับรูปที่ได้รับบริจาคจากภาคเอกชนไปแจกนักศึกษาในกรุงจาการ์ตาด้วย รวมทั้งมีหนังสือแจ้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยต่างๆ หากนักศึกษาไทยมีปัญหาให้แจ้งสถานเอกอัครราชทูตทันที โดยขณะนี้ มีนักศึกษาลงทะเบียนไว้ 670 คน เพื่อให้ทราบสถานะปัจจุบัน หากต้องอพยพเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน ได้ติดต่อสายการบินไว้ 4 บริษัท เพื่อรับนักศึกษาจากเมืองต่างๆ มารวมที่กรุงจาการ์ตาเพื่อกลับประเทศไทย และยังไม่พบคนไทยติดเชื้อไวรัส

★ คนไทยในนิวยอร์กทำอาหารส่งรพ.

ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นครนิวยอร์กกว่า 10 ล้านคนไม่มีส่วนร่วมทำอาหารไปมอบให้โรงพยาบาลช่วงเกิดวิกฤติไวรัสโควิด-19 คือ น.ส.จรรยา ธิสา หรือครูอุ๊ อัดครุสอนภาษาไทย โรงเรียนภาษาไทยของศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งรัฐนิวยอร์ก ที่ผันตัวเองมาเปิดร้านอาหารชื่อ "มาภิรม" ที่เมืองควีนส์ นิวยอร์ก ได้ 2 เดือน เกิดวิกฤติไวรัสโควิด-19 ระบาด จึงขายแต่อาหารตามสั่งและรับกลับบ้านจึงเปลี่ยนมาทำอาหารไทยส่งไปช่วยเหลือแพทย์พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย

ในนิวยอร์ก ๘ โรงพยาบาล น.ส.จรรยา เปิดเผยว่า แรกเริ่มตั้งใจทำไปแจก 7 วัน วันละ 150 กล่อง ทำข้าวผัด ข้าวแกงมันมัน และข้าวอื่นๆ แต่ลูกค้าชาวอเมริกันในละแวกร้านอาหารชาว ได้มาร่วมบริจาคและขอให้ทำส่งอีก ขณะนี้ทางสุจิตราปลาส์ ประธานศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งรัฐนิวยอร์ก ทราบข่าว ได้สนับสนุนให้ทำไปเรื่อยๆ ถือเป็นคนไทยมีส่วนช่วยชาวอเมริกันในวิกฤติครั้งนี้

★ ขออนุญาตเดินทางกลับเข้าใจ

ด้านบรรษัทกาศที่อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตลอดทั้งวันที่ 6 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตกอยู่ในสภาพเงียบเหงาว่าง ขณะที่ พ.ต.อ.เชิงรณ ภิรมเสวี รองโฆษกสศท.กล่าวว่า ขณะนี้ทางศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ภายใต้การบริหารสถานการณ์ โดย พล.อ.ประวิทย์ ผลิตสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร ได้ปรับระบบการทำงานเพื่อรองรับประชาชนคนไทย ให้ได้รับการคัดกรองที่ชัดเจนและสะดวกยิ่งขึ้น โดยทุกคนที่เดินทาง จะต้องลงนามรับทราบว่าจะยินยอมที่จะเข้าทำ State Quarantine ทันทีเมื่อถึงไทยทุกราย ซึ่งที่ผ่านมา ได้รับการบริหารจัดการ ตั้งแต่ลงเครื่อง ผ่านการคัดกรองหมึกจากควบคุมโรคผ่านระบบคัดกรองเอกสารข้อมูล Health Control ผ่าน ตม. และตำรวจ สก.สุวรรณภูมิ จนท. รพ.ก. การทำฯ จนท.ทหาร และ จนท.ขนส่ง จะรับตัวไปพักยังสถานที่ที่ทางราชการจัด ซึ่งจะมีการดูแลทางการแพทย์ และสวัสดิการต่างๆ จนครบกำหนด โดยการพักดูอาการดังกล่าว ไม่ใช่การคุมขังสามารถใช้โทรศัพท์ติดต่อสื่อสาร เล่นเน็ตต่างๆ ได้ตามปกติ จึงจึงวางใจให้ประชาชน ทั้งที่เดินทางมาไทย และญาติพี่น้องผู้ปกครองได้โปรดเข้าใจบางที่ไม่ได้รับความสะดวกเหมือนการไปพักผ่อนตากอากาศทั่วไป แต่การที่รัฐบาลเข้มงวดการดังกล่าวก็เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้เดินทาง และญาติพี่น้องครอบครัวที่บ้านของท่านทุกคน

★ เล็งดำเนินคดีคนเหยียด ตม.

ส่วนกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งแจ้งการทำงานของเจ้าหน้าที่จากการเชิญตัวญาติที่เดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้ารับการทำ State Quarantine เมื่อมาถึงไทยเป็นเวลา 14 วัน โดยใช้ข้อหาข่มขู่และดูถูก จนท. ตม. นั้น รองโฆษก สศท.กล่าวว่า พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบ.ช.ตม. รับทราบแล้วได้ฝากถึงสังคมได้โปรดเข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นกรมควบคุมโรค การท่าเรือ ทหาร ตำรวจ ขนส่ง หรือ ตม. ที่กำลังทำหน้าที่ที่สนามบิน ทุกคนมีความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อสกัดกั้นการติดเชื้อให้ดีที่สุด ทุกคนมีความเสี่ยงกลับบ้านต้องแยกกันแยกอยู่กับคนในครอบครัวทุกวัน ถึงแม้จะถูกกักตัวด้วยข้อหาข่มขู่ดูถูก ซึ่งอาจจะ

ทำลายขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน แต่เชื่อว่า จนท. ทุกคนก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทต่อไป ส่วนการดำเนินคดีจะมีการพิจารณาโดยฝ่ายกฎหมายต่อไป ที่สำคัญขอแค่เพียงสังคมให้ความร่วมมือและอดทนต่อความไม่สะดวกในบางเรื่อง โดยให้ทุกท่านมีความปลอดภัยจากการติดเชื้อ จนท.ทุกคนก็หายเหนื่อยแล้ว

★ ถก 1.2 หมั่นคนไทยรอกลับ

ต่อมาเวลา 18.30 น. พล.อ.ประวิทย์ ผลิตสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร ในฐานะ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินฯ ได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้แทนกระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 2 รองผอ.ทอ.ทสท.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ฯลฯ ที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเตรียมการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาภายในประเทศไทย ทั้งนี้ มีรายงานว่าในการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมเห็นพ้องในหลักการ บุคคลที่เดินทางจากต่างประเทศเข้าประเทศไทยทุกคนจะต้องถูกนำไปกักตัว ณ พื้นที่กักตัวที่รัฐบาลกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล โดยไม่มีข้อยกเว้นผลจากกรณีเกิดเหตุรุนแรงขึ้นมาอีก ซึ่งกระทรวงกลาโหมจะรับผิดชอบในการกำหนดสถานที่อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้โดยสารคนไทยที่อยู่ต่างประเทศแจ้งความประสงค์ที่จะเดินทางกลับประเทศ จำนวน 12,000 คน แต่ทางผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขต้องการให้กลับได้ครั้งละ 200 คน ที่ประชุมจึงยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ ซึ่งจะเสนอให้ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ขาดอีกครั้ง

★ เงินยกระดับเสี่ยงกวางตุ้ง

ด้านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานความเสียหายสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในต่างแดน โดยที่ประเทศจีน คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานเมื่อวันที่ 6 เม.ย. ว่าพบผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการป่วยเพิ่มอีก 78 คน รวมยอดผู้ป่วยลักษณะนี้ทั่วประเทศ 705 คน ตรวจพบผู้ติดเชื้อที่แสดงอาการป่วยเพิ่มอีก 39 คน ในจำนวนนี้ 38 คน เดินทางมาจากต่างประเทศที่เหลืออีก 1 คน เป็นการติดเชื้อภายในประเทศในเมืองเสิ่นเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง จากการตรวจสอบพบว่าเป็นชาวเงินจาง มณฑลหูเป่ย์ พื้นที่ต้นตอการแพร่ระบาดที่รัฐบาลได้ผ่อนคลายนโยบายการควบคุมไปก่อนหน้านี้ส่งผลให้คณะกรรมการมณฑลกวางตุ้ง ประกาศยกระดับความเสี่ยงจากต้นเป็นปานกลางในพื้นที่ 4 เขตของเมืองกวางโจว เสินเจิ้น และเจียหยาง

☆ มีต่อหน้า 15



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๕)

‘ในหลวง’

★ ต่อจากหน้า 14

★ ผู้เชี่ยวชาญรับมือ

ส่วนที่สหรัฐอเมริกาซึ่งสถานการณ์ยังหนักหน่วง ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 337,274 คน เสียชีวิตแล้ว 9,620 คน และยอดผู้เสียชีวิตอาจพุ่งทะลุ 10,000 คน ในเร็วๆ นี้ แต่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ออกแถลงเพิ่มความเชื่อมั่นว่ายอดผู้ติดเชื้อรายวันเริ่มลดลง และเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์แล้ว ต่างจาก คร.แอนโธนิ เฟาซี ที่ปรึกษาสาธารณสุขประจำทำเนียบขาว กล่าวบนเวทีเดียวกับนายทรัมป์ว่า ภาพรวมสถานการณ์ระยะสั้นถือว่าเลวร้ายเช่นเดียวกับนายโรเบิร์ต คัลลันตี เจ้ากรมการแพทย์ทหารสหรัฐฯ ย้ำว่า สัปดาห์นี้จะเป็นช่วงเวลาอันโหดร้ายที่สุดสำหรับชาวอเมริกัน และไมต่างกับเหตุการณ์โจมตีที่เพิร์ลฮาร์เบอร์ หรือเหตุวินด์เทรล น.ย. 2001

★ อยู่ดูสถานการณ์วันต่อวัน

ขณะที่นายแอนดรูว์ คิว ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กเตือนประชาชนอย่าชะล่าใจ จำเป็นต้องรักษาระยะห่างทางสังคมต่อไป แม้ยอดผู้เสียชีวิตรายวันจะลดลง เพราะสถานการณ์ระดับชาติของไวรัสครั้งนี้ ควรต้องดูภาพรวมในช่วง 3-4 วัน วันเดียวบอกอะไรไม่ได้และยอดผู้เสียชีวิตในรัฐนิวยอร์กก็เพิ่มเป็นกว่า 4,200 คนแล้ว นายบิล เดอบาซิโอ นายเทศมนตรีนครนิวยอร์กเผยต้องการแพทย์ พยาบาล เพิ่มอีก 45,000 คน ส่วนสื่อท้องถิ่นรายงานว่า จาก 50 รัฐของสหรัฐฯ เหลืออยู่ 8 รัฐ ที่ยังไม่ประกาศห้ามประชาชนออกจากบ้าน และผู้ว่าการรัฐดังกล่าวนี้ทั้งหมดมาจากพรรครีพับลิกันเป็นหลัก

★ พบเสือป่วยโลว์คิลครั้งแรก

ด้านสวนสัตว์บรองซ์ ในนครนิวยอร์ก ออกแถลงว่า ตรวจพบเสือมาลาอีอันผสมวัย ชื่อแอนเดียวัย 4 ปี ติดไวรัสโควิด-19 ล้มป่วยมีอาการไอแห้งเบื้องต้นเชื่อว่าติดโรคมจากผู้ดูแลที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการป่วยตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. ทั้งทำให้เสืออีก 8 ตัว และสิงโตอีก 3 ตัว มีอาการป่วยเช่นเดียวกัน แต่กรณีนี้ทางสวนสัตว์ตัดสินใจจับเสือดังกล่าวตรวจเพียงตัวเดียว เพราะแสดงอาการป่วยมากที่สุดทั้งไม่ยอมให้ยาผสมแก้เสื่อและสิงโตตัวอื่นๆ โดยถือเป็นครั้งแรกของโลกที่มีรายงานเสือติดเชื้อและแสดงอาการป่วย

★ นายกษัตริย์ 10 วันไม่หาย-เข้า รพ.

สำหรับสถานการณ์ในอังกฤษ ซึ่งมีผู้ติดเชื้อเกือบ 48,000 คน เสียชีวิตแล้ว 4,934 คน นายโรเบิร์ต เจนริค รัฐมนตรีอังกฤษ เปิดเผยว่า นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในกรุงลอนดอนแล้ว หลังตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 27 มี.ค. และกักบริเวณตัวเองอยู่บ้าน แต่ 10 วันผ่านไปอาการยังไม่ดีขึ้น แต่ทั้งนี้ไม่ได้ยืนยันว่าผู้โดยสารดี และจะกลับมาทำงานเร็วๆ นี้ ขณะที่สำนักข่าวบีบีซีอังกฤษ รายงานว่า นายบอริสยังคงจะทำหน้าที่บริหารประเทศ ระหว่างการรักษาตัว แต่นายโดมินิค ราบบรัมว.ต่างประเทศอังกฤษ จะทำหน้าที่ประธานในการประชุมฉุกเฉินรับมือสถานการณ์ไวรัสแทน

★ อิตาลี-สเปนยอดตายรายวันลด

ที่อิตาลี สำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติ รายงานยอดผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 128,948 คน เสียชีวิตแล้ว 15,887 คน โดยเป็นการเสียชีวิตภายในวันเดียว 525 คน ซึ่งถือว่าน้อยที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อรายวันอยู่ที่ 4,316 คน ทั้งนี้ นายแอนเจโล โนเรลลี ผู้อำนวยการสำนักงานเผยว่า ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา จำนวนผู้ป่วยอาการหนักเริ่มลดน้อยลงในโรงพยาบาลต่างๆ แต่ไม่นับรวมผู้ป่วยในห้องฉุกเฉินไอซียู แม้ถือเป็นข่าวดี แต่ขอให้ประชาชนอย่าชะล่าใจ ส่วนรัฐบาลสเปนประกาศจะเพิ่มการตรวจหาเชื้อ ให้รวมถึงผู้ที่ไม่แสดงอาการป่วย ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตรายวันลดลงอยู่ที่ 637 คน ส่งผลให้ยอดเสียชีวิตรวมทั้งประเทศอยู่ที่ 13,055 คน คิดชื่อเพิ่มเป็นมากกว่า 181,646 คน

★ กว่า 2 พันตายคาบ้านคนชรา

ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศส รายงานสรุปยอดผู้เสียชีวิตในประเทศ ว่าพบผู้เสียชีวิตรายวัน 357 คน ลดลงจากวันก่อน 441 คน ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตรวมอยู่ที่ 8,078 คน ในจำนวนนี้เสียชีวิตที่โรงพยาบาล 5,889 คน และเสียชีวิตในบ้านพักคนชรา 2,189 คน นอกจากนี้ยังมีรายงานยอดผู้ติดเชื้อและอยู่ในเกณฑ์สงสัยจะติดเชื้อ ในบ้านพักคนชราทั่วประเทศ 22,361 คน จากสถิติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสในฝรั่งเศสยังคงรุนแรง ขณะที่กระทรวงการคลังฝรั่งเศสมองว่าเศรษฐกิจปีนี้จะถดถอยรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2

★ อิหร่านตาย-ติดเชื้อเพิ่มอีก

ที่อิหร่าน ซึ่งมีการแพร่ระบาดหนักที่สุดในตะวันออกกลาง พบผู้ติดเชื้อเพิ่มในวันเดียวถึง 2,274 ราย เป็น 80,500 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 186 รายรวมเป็น 3,739 ราย ด้านกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านแถลงว่า อิหร่านไม่เคยและจะไม่มีวันร้องขอความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาด้วย แม้รัฐบาลสหรัฐฯ เสนอความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการต่อสู้การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่อิหร่านต้องการให้สหรัฐฯ ยกเลิกการคว่ำบาตรอิหร่านแบบฝ่ายเดียวทั้งหมด

★ ญี่ปุ่นจ่อประกาศภาวะฉุกเฉิน

ส่วนสถานการณ์ในเอเชีย วันเดียวกัน นายชินโสะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยว่า รัฐบาลจะประกาศภาวะฉุกเฉินอย่างเร็วสุดในวันที่ 7 เม.ย. พร้อมมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 108 ล้านล้านเยน หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศเริ่มลุกลาม มีรายงานผู้ติดเชื้อ

เพิ่มขึ้นในเมืองใหญ่อย่างกรุงโตเกียวและนครโอซากา ซึ่งอาจทำให้หน่วยงานการแพทย์ทั่วประเทศเผชิญกับวิกฤตการณ์ แต่ระบุว่า การประกาศภาวะฉุกเฉินจะเป็นการให้อำนาจผู้ว่าการจังหวัด ขอความร่วมมือประชาชนให้อยู่ในที่กักอาศัย ไม่ใช้การบังคับ ทั้งนี้ สำนักข่าวซีบีเอสของญี่ปุ่นรายงานว่า รัฐบาลญี่ปุ่นมีการพิจารณาใช้ภาวะฉุกเฉิน 6 เดือน ในกรุงโตเกียว และ 3 จังหวัดปริมณฑล ไปจนถึงจังหวัดโอซากา แต่ผู้ว่าการจังหวัดจะเป็นผู้กำหนดมาตรการตามความเหมาะสม ขณะที่ผู้ว่าการกรุงโตเกียวอาจขอความร่วมมือผู้จัดระบบขนส่งสาธารณะ ให้ลดการให้บริการเดินทางร้อยละ 50 แต่ขู่ว่าจะปรับอัตราและธนาคาร จะเปิดให้บริการตามปกติ ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขยืนยัน พบผู้ติดเชื้อในกรุงโตเกียวเพิ่มอีก 148 คน ในวันที่ 5 เม.ย. และอีก 83 คนในวันที่ 6 เม.ย. ส่งผลให้ยอดรวมทั้งประเทศเพิ่มเป็นมากกว่า 3,600 คน เสียชีวิตแล้ว 85 คน

★ เนรเทศหญิงได้วันไม่กักริเวณ

ที่เกาหลีใต้ นายคิม กัง-ลิม รัฐมนตรีสาธารณสุขเกาหลีใต้ แสดงความกังวลว่า ประชาชนบางส่วนเริ่มไม่ปฏิบัติตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันลดลงเรื่อยๆ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดครั้งใหญ่เหมือนในสหรัฐฯ และยุโรป นอกจากนี้ สื่อท้องถิ่นยังยอมรับรายงานว่า รัฐบาลเกาหลีใต้ตัดสินใจเนรเทศหญิงรายหนึ่ง ไม่เปิดเผยชื่อและอายุ กลับได้วันเมื่อวันที่ 5 เม.ย. หลังยินยอมถูกกักบริเวณในศูนย์ที่ทางการจัดเตรียมไว้ แต่ปฏิเสธที่จะเสียค่าใช้จ่าย วันละ 81 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 2,430 บาทต่อวัน

★ สิงคโปร์กักแรงงานต่างด้าว

ด้านรัฐบาลสิงคโปร์สั่งกักตัวแรงงานต่างด้าวเกือบ 2 หมื่นคน ส่วนใหญ่เป็นกรรมกรก่อสร้างชาวเอเชียใต้ โดยห้ามออกนอกห้องพัก 2 แห่ง คือหอพักเอส 11 ในเขตปงโกล และหอพักเวสต์ไคท์ในเขตโคตเท กวน หลังพบว่าแรงงานในหอพักเอส 11 ซึ่งมีราว 13,000 คน ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 63 ราย และหอพักเวสต์ไคท์ ซึ่งมีแรงงานต่างด้าวราว 6,800 คน พบผู้ติดเชื้อแล้ว 28 ราย แรงงานเหล่านี้จะถูกกักตัว 14 วันแต่ยังได้รับค่าจ้างและได้รับอาหารฟรี 3 มื้อ รัฐบาลสิงคโปร์ยังประกาศจัดงบประมาณเพิ่มเติม 3,550 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อพุงเศรษฐกิจและต่อสู้โควิด-19 ส่วนยอดผู้ติดเชื้อในสิงคโปร์อยู่ที่ 1,309 ราย เสียชีวิต 6 ราย

★ อินโดฯ-ป็นส์ติดเชื้อเพิ่มกระฉูด

รัฐบาลอินโดนีเซียยืนยันพบผู้ติดเชื้อเพิ่มถึง 218 ราย เป็น 2,491 ราย นับเป็นยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันสูงสุดตั้งแต่พบการติดเชื้อครั้งแรกเมื่อ 1 เดือนก่อน ส่วนยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 11 ราย เป็น 209 ราย รักษาหายแล้ว 192 ราย ขณะที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ยืนยันมีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันถึง 414 ราย รวมเป็น 3,680 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 11 รายรวมเป็น 163 ราย ส่วนประเทศอื่นๆ ในอาเซียน มาเลเซียพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 181 ราย เป็น 3,793 ราย เวียดนามมีผู้ติดเชื้อแล้ว 241 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต บรูไนมีผู้ติดเชื้อ 135 ราย

ส่วนประเทศอื่นๆ ในอาเซียน มาเลเซียพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 181 ราย เป็น 3,793 ราย เวียดนามมีผู้ติดเชื้อแล้ว 241 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต บรูไนมีผู้ติดเชื้อ 135 ราย เสียชีวิต 1 ราย กัมพูชามีผู้ติดเชื้อ 114 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต เมียนมามีผู้ติดเชื้อ 21 ราย เสียชีวิต 1 ราย และลาวพบผู้ติดเชื้อแล้ว 12 ราย เสียชีวิต 1 ราย

★ ผู้ป่วยเสียชีวิตทั่วโลกจ่อ 7 หมื่นศพ

ช่วงกลางวันเดียวกัน สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานสรุปการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ใน 208 ประเทศและเขตปกครองทั่วโลก โดยยอดผู้ติดเชื้ออยู่ที่ประมาณ 1.27 ล้านคน เสียชีวิตแล้ว 69,568 คน รักษาหาย 266,458 คน ประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อเกินแสนคนคือสหรัฐฯ สเปน อิตาลี เยอรมนี ตามลำดับ ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตสูงสุดอยู่ที่อิตาลี 15,887 คน สเปน 13,055 คน สหรัฐฯ 9,620 คน ฝรั่งเศส 8,078 คน และอังกฤษ 4,934 คน

เดลิฟิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑

ศบค.เตือนประชาชนอย่าแตกตื่น
ลั่นไม่เคอร์ฟิว 24 ชม.
จากเซเชี่ยลแชร์ข่าวมั่วฮึมพันโทษหนัก
ไทยตายเพิ่ม 3-นำกลัวอายน้อยดับสลด

“ศบค.” ยัน ไม่มีเคอร์ฟิว 24 ชม. จาก สื่อความมั่ว เผย ตายเพิ่ม
อีก 3 ติดเชื้อ 51 คน เป็นบุคลากรแพทย์ 13 ราย รวมสะสม 2,220
ราย สูงสุดอายุแค่ 28 แฉไม่มีโรคประจำตัวแต่เสียชีวิต ผวา อีกรายก่อน
ป่วยเข้าบ่อนเล่นทั่วกรุง เตือน ส่วนใหญ่รับเชื้อจากคนใน ♦ อ่านต่อหน้า 2

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

สปก.เตือน □ ค่อยจากหน้า 1

บ้านเดียวกัน ระบุ ตัวเลขลดลงแต่ยังไม่ไว้วางใจ สั่งรับ 111 คนไทยจากอินโดฯ กักตัวแยง พลาสมายังไม่รับรองรักษาหาย “สร.” เชิดชูบุคลากรการแพทย์ สุวีรสจน์เสียชีวิตพร้อมเชี่ยวชาญครอบครัวเต็มที่ “โควิด-19” ลามแพร่เชื้อจากคนสู่สัตว์ เสือโคร่งในสวนสัตว์ของสหรัฐติดจากคนเลี้ยง “เอกวาดอร์” วิกฤติสุดคายเป็นเบื้องจนศพสั้น รพ. ไวรส หายชนะคร่าชีวิตทั่วโลกกว่า 7 หมื่นศพ คิดเชื้อทะลุ 1.2 ล้านคน

○ เสือโคร่งติดโควิด

เมื่อวันที่ 6 เม.ย. สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า นายกรัฐมนตรีอิสราเอล จอห์นสัน ของประเทศอังกฤษ ที่เข้ารับการรักษาจากการป่วยโควิด-19 ขณะนี้อาการยังไม่ดีขึ้น ส่วนสถานีโทรทัศน์เอ็นเอชเค และสื่อใหญ่อีกหลายสำนักในญี่ปุ่น รายงานว่านายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ เตรียมประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข หลังมีผู้ติดเชื้อวันเดียวเพิ่มขึ้น 100 คน ติดต่อกันอย่างน้อย 2 วัน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสะสมไม่ต่ำกว่า 3,600 คน รักษาหาย 600 ราย เสียชีวิต 85 ศพ

ส่วนสหรัฐมีผู้เสียชีวิตสะสมไม่น้อยกว่า

300,000 คน รักษาหาย 18,000 ราย เสียชีวิตมากกว่า 9,600 ศพ ที่อิตาลีมีเสียชีวิตเพิ่มอีก 525 ศพ สเปนตายรายวันที่ 874 ศพ โดยเฉพาะที่เอกวาดอร์ ขณะนี้พบว่าวิกฤติมากที่สุด เพราะมีการเสียชีวิตวันละไม่ต่ำกว่า 100 ศพ ทั้งตามบ้านและบนถนน เจ้าหน้าที่ต้องติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ไว้แช่ศพชั่วคราว เพราะยังนำไปทำพิธีฝังไม่ได้ ทำให้ศพผู้เสียชีวิตมีมากจนสั้น รพ. และห้องเก็บศพ คาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตไม่น้อยกว่า 3,500 ศพ ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตจากทั่วโลกไม่ต่ำกว่า 69,522 ศพ คิดเชื่อกว่า 1,276,571 ราย จากการแพร่ระบาดใน 208 ประเทศและดินแดน ขณะที่สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (ดับเบิลยูซีเอส) ที่มีสำนักงานอยู่ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐ รายงานว่า “นาเคีย” เสือโคร่งลาพูเทศเมียว 4 ปี อาศัยอยู่ที่สวนสัตว์ในเขตบร็องซ์ มีผลตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นบวก เบื้องต้นมีการตั้งสมมติฐานว่า อาจเป็นการได้รับเชื้อจากผู้ดูแลคนหนึ่ง อย่างไรก็ตามอาการป่วยของเสือตัวดังกล่าวไม่รุนแรง

○ ตายเพิ่ม 3 ป่วย 51 คน

เมื่อเวลา 11.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล

นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโชติณ โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. แถลงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ว่า วันนี้ไทยมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 51 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 2,220 คน รักษาหาย 793 ราย และแพร่ระบาดใน 66 จังหวัด แม้ตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ลดลง แต่อย่าเพิ่งวางใจ โดยในช่วง 2-3 วันนี้ยังมีไข้มีผล ยังมีความน่าเป็นห่วง เพราะยังมีชุดข้อมูลหรือสอบสวนโรคอยู่ สำหรับผู้เสียชีวิตวันนี้มีเสียชีวิตเพิ่ม 3 ศพ รวมเสียชีวิตสะสม 26 ศพ สำหรับผู้เสียชีวิต 3 รายวันนี้ รายแรกนับเป็นรายที่ 24 เป็นชายไทยอายุ 28 ปี เป็นพนักงานบริษัทในกรุงเทพฯ สอบสวนโรคพบว่าเพื่อนร่วมงานของภรรยาป่วยโควิด-19 โดยผู้เสียชีวิตเริ่มป่วยเมื่อวันที่ 27 มี.ค. มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ รักษาที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง อาการไม่ดีขึ้นจึงย้ายไปรพ.แห่งหนึ่งใน จ.สมุทรปราการ จากนั้นวันที่ 4 เม.ย. พบว่ามีไข้สูง 39.2 องศา ออกซิเจนในเลือดต่ำมากเหลือแค่ 55 ก่อนจะถูกส่งไปรักษาที่ รพ.เอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ จึงได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจพบเชื้อไวรัสก่อเสียชีวิตในวันที่ 4 เม.ย. เวลา 22.00 น.

○ ผวาติดเชื้อเข้าป้อน

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ผู้เสียชีวิตรายที่ 2 คือรายที่ 25 เป็นชายไทยอายุ 51 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัว มีโรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูง เบาหวาน และภาวะอ้วน เริ่มป่วยวันที่ 28 มี.ค. มีอาการไอ ปวดกล้ามเนื้อ ทาน้ำมัน เข้ารับการรักษามาเมื่อวันที่ 29 มี.ค. จากนั้นมีอาการปวดกล้ามเนื้อ หายใจลำบาก ออกซิเจนในเลือดลดลง เอกซเรย์ปอดพบอักเสบรุนแรง ไข้ผลติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 2 เม.ย.และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 4 เม.ย. ส่วนผู้เสียชีวิตรายที่ 3 เป็นรายที่ 26 เป็นหญิงอายุ 59 ปี อาชีพค้าขาย มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวาน พบประวัติไปเล่นการพนันหลายแห่งใน กทม. มีการพบผู้คนจำนวนมาก เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 29 มี.ค. และเข้ารับรักษาที่ รพ.เอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 เม.ย. แกร็บไม่มีใช้แต่หายใจหอบเหนื่อย ออกซิเจนในเลือดลดลง 88 ปอดอักเสบรุนแรง จึงส่งสมหะตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเสียชีวิตในวันที่ 2 เม.ย. ทั้งนี้พบว่าใน 3 ราย อายุต่ำกว่า 60 ปีทั้งสิ้น อายุน้อยสุดคือ 28 ปี ดังนั้นทุกอง่างมีความเสี่ยง โดยเฉพาะมีโรคประจำตัว

○ บุคลากรการแพทย์ติด 13

โฆษก สบค. เปิดเผยต่อว่า สำหรับผู้

ป่วยรายใหม่ 51 รายวันนี้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.สัมผัสผู้ป่วยรายก่อนหน้า 25 คน ได้แก่ กลุ่มที่กลับจากพิธีศาสนา 3 ราย กลุ่มใกล้ชิดผู้ป่วยรายก่อนหน้า 22 คน 2.ผู้ป่วยรายใหม่ 19 ราย คือคนไทยกลับจากต่างประเทศ 1 คน ชาวต่างชาติเข้ามา 1 ราย คนสัมผัสผู้มาจากต่างประเทศ 1 คน สำหรับกลุ่มอาชีพเสี่ยงคือทำงานที่แออัด หรือทำงานใกล้ชิดต่างชาติ 3 ราย บุคลากรทางการแพทย์ 13 คน ที่เยอะเพราะเป็นตัวเลขสะสม จำนวนนี้เป็นบุคลากรสาธารณสุขใน รพ.เอกชน 11 ราย และกลุ่ม 3.อยู่ระหว่างสอบสวนโรค 7 คน ส่วนจังหวัดที่พบผู้ป่วยรายใหม่คือกรุงเทพฯ 27 ราย นครปฐม 3 ราย สมุทรปราการ 2 ราย สุราษฎร์ธานี และพัทลุง แห่งละ 2 คนปัตตานี ปทุมธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา และสระแก้ว แห่งละ 1 ราย

○ ติดจากคนในบ้านเดียวกัน

นพ.ทวีศิลป์ ระบุว่า เหตุผลที่ต่อเนื่องกันที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ เนื่องจากตอนนี้มีการระบาดไปทั่วโลก ซึ่งรายงานสถานการณ์ประจำวัน สหรัฐอเมริกายังสูงทิศทางยังไม่สามารถไว้วางใจได้ แต่ประเทศสเปน เยอรมนี ทิศทางยังทรง ๆ หลายประเทศยังเกาะกลุ่ม ส่วนเอเชียพบว่าอินเดียยังน่ากังวลใจเพราะมีประชาชนมาก ส่วนไทยยังอยู่ในระดับกลาง ๆ ทิศทางพยายามทำให้ลงมาให้ได้ เมื่อวิเคราะห์ผู้ป่วยในไทยพบว่ากรุงเทพฯ มีแนวโน้มลดลง ส่วนต่างจังหวัดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด พบว่ากว่าครึ่งหนึ่งเป็นการติดเชื้อจากคนรอบบ้าน ดังนั้นนอกจากการเว้นระยะห่างทางสังคมแล้ว ยังต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลภายในบ้านด้วย อย่าใกล้ชิด สัมผัส กอด หอมกันนั้นขอให้เว้นไปก่อน

○ วอนอย่าเชื่อสื่อโซเชียล

โฆษก สบค. กล่าวอีกว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รว.กลาโหม ในฐานะ ผอ.สบค. และผู้นำรัฐบาลยังถือการบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดว่าจะยังคงต้องใช้ระบบบริหารราชการแผ่นดินปกติ โดยบูรณาการ ผ่าน สบค.ในทุกมิติ ขอส่งการของนายกฯ เมื่อสั่งการไปแล้ว ผู้ที่รับผิดชอบต้องนำไปปฏิบัติขับเคลื่อน รวมถึงกำกับดูแลการจัดทำแผนมาตรการ และแผนงบประมาณต่าง ๆ ทั้งงบประมาณปี 63 และงบกลาง

เตลีพิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

โดยให้รัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด ขอให้ประชาชนเข้าใจไว้ว่าใจเชื่อมั่นในระบบว่าเราทำงานกันอย่างเต็มที่ โดยนายกฯ เน้นว่าประชาชนต้องสู้ไปด้วยกัน อย่าเชื่อสื่อโซเชียลมีเดียบางสำนัก ที่มุ่งสร้างความแตกแยกในสังคม การโทษกันไปมาจนทำให้สถานการณ์เลวร้ายลง ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ย่อมทำให้มีปัญหา ขอให้ประชาชนเชื่อมั่น เราจะนำไปสู่การแก้ปัญหาให้ได้โดยเร็วหลายเรื่อง อย่างเรื่องเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมง อย่าแชร์ อย่าเชื่อกันง่าย

○ กักตัวคนไทยจากอินโด

นพ.ทวีศิลป์ เปิดเผยว่า ส่วนกรณีคนไทยที่กำลังจะเดินทางกลับประเทศ แต่ติดค้างอยู่ที่สนามบินต่างประเทศมี 48 ราย แบ่งเป็นญี่ปุ่น 12 ราย เกาหลีใต้ 35 ราย เนเธอร์แลนด์ 1 ราย คนกลุ่มนี้ได้รับการดูแลจากสถานทูตเป็นอย่างดี วันเดียวกันนี้จะมีเที่ยวบินจากอินโดนีเซียพามาไทย 111 คน ซึ่งมีการขออนุญาตไว้ก่อนแล้ว มาลงที่สนามบินนานาชาตินานาในเวลา 18.00 น. โดยมีการเตรียมสถานที่รองรับสำหรับการกักตัวไว้แล้ว ส่วนนักเรียนเอเอฟเอสจากสหรัฐอเมริกาจำนวนหนึ่ง มีการเปลี่ยนเที่ยวบินเดินทางกลับ หรือกลับหลังจากวันที่ 15 เม.ย. ทั้งนี้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย ขอให้ไปติดต่อสถานทูตไทยในแต่ละเมือง เพื่อเราจะได้เตรียมรองรับคนที่เดินทางกลับมา ตามที่เราสามารถรองรับได้ 200 คนต่อวัน

○ ยืนยันไม่มีเคอร์ฟิว 24 ชม.

ต่อข้อถามว่ามีการแชร์เอกสารราชการ คุณเข้มการระบอบของโควิด-19 จนมีการตีความว่าอาจนำไปสู่การเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมง โดยเริ่มวันที่ 10 เม.ย.นี้ นพ.ทวีศิลป์ ตอบว่า นี่คือข้อห่วงใยที่สมค.ต้องแถลงข่าวทุกวันเพื่อจะได้แจ้งข้อเท็จจริง แต่ยังไม่มีการประกาศเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมงแต่อย่างใด เพราะตอนนี้เราเพิ่งประกาศเคอร์ฟิว 6 ชั่วโมง ทุกคนยังต้องการปรับตัว ยังต้องใช้เวลาดูแลตัวเอง ถ้าทำแล้วตัวเลขติดเชื้อใหม่ลดลง มาตรการอื่น ๆ ไม่ต้องมี แต่ถ้าตัวเลขยังเพิ่มขึ้นแสดงว่ามาตรการที่มียังไม่เพียงพอ ถึงตรงนั้นอาจจะมีการปรับเพิ่ม ที่มีการแชร์เอกสารออกไปคงมีการไปเชื่อมโยงกับประกาศปิดกิจกรรมรวมหาดไทย

○ ละลือตีความไปเอง

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวไว้ว่า ท่านชี้แจงว่า เจตนาคือต้องการสื่อสารไปยังผู้ว่าราชการ

จังหวัด และฝ่ายปกครองในพื้นที่เพื่อแปลงจากนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ท่านใช้คำว่าเตรียมการเพื่อยกระดับ ซึ่งเป็นข้อมูลโดยธรรมชาติ ยังไม่ได้บอกว่าจะยกระดับ แต่มีสื่อบางกณบางสำนักไปแปลกันเอง พออ่านเอกสารราชการไม่ออก ก็เป็นคุเป็นตะขึ้นมา จนเกิดผลกระทบ ทำให้คนกักคุณสินค้า เกิดความตื่นตระหนก ถือว่าไม่เหมาะสมไม่ควร ขอทุกคนถ้าไม่มั่นใจอย่าแชร์ เพราะการแชร์ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงมีโทษ เราจะต้องมีความเข้มงวดมากขึ้นเรื่อย ๆ อยากให้ฟังการแถลงของ สมค.จะดีที่สุดในที่สุด

○ มึงบซื้อหน้ากากแจกพอ

ต่อข้อถามว่ามีหลายองค์กรไปจัดหาหน้ากากอื่น 95 เพื่อนำไปบริจาคให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ แต่ปรากฏว่าการจัดในช่วงนี้ค่อนข้างยาก และอาจไม่ได้มาตรฐาน นพ.ทวีศิลป์ ตอบว่า มีการรายงานเรื่องนี้เข้ามาจำนวนมาก ว่ามีการหลอกลวงขายหน้ากากที่ไม่ได้คุณภาพเต็มไปหมด และปัญหาที่เกิดจากคนซื้อไม่ได้ใช้ ก็นำไปใช้ซ้ำอีก ปรากฏว่าเมื่อซื้อไปแล้วเป็นหน้ากากกันฝุ่น องค์กรอาหารและยา (อย.) มีความห่วงใยจึงแจ้งว่าถ้าไม่รู้ยาไปซื้อ ถ้ามีจิตศรัทธาให้กามปายทางก่อน เพราะบางที่ที่ซื้อไปมันใช้ไม่ได้ รพ.เกรงใจต้องรับไว้ก่อนไว้เป็นของไว้ถ้ายื่นยื่นการจัดหาหน้ากากอื่น 95 นายกฯ และกระทรวงสาธารณสุข วางงบกลางไว้ให้จัดซื้อแล้ว สิ่งเหล่านี้จะถูกกลืนกลาย ส่วนที่มีการตั้งคำถามว่ารัฐมีเงินทำไม่จึงทำซื้อไม่ได้ ตัวเรามีเงินหาซื้อได้ หากของที่ได้เป็นของดีก็อนุโมทนาบุญ แต่หลายแห่งซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้ กองไว้ที่รพ. ถ้าเอามาใช้บุคลากรทางการแพทย์คิดเชื่อจะยุ่งอีก ถ้าให้ทดสอบถามผู้รับให้เรียบร้อยจะได้ไม่เกิดครม

○ แจงพลาสมายังไม่รับรอง

ต่อข้อถามว่าการขอบริจาคพลาสมา หรือสารประกอบในเลือดจากผู้ที่ยาคิดเชื่อ นำมาวิจัยเพื่อช่วยผู้ป่วยที่มีอาการหนักอยู่ นพ.ทวีศิลป์ ตอบว่า ไวรัสโควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ยังไม่มีการรักษาโดยตรง และยังไม่มีการศึกษาที่หายแล้วจะมีภูมิคุ้มกันไหมก็เลือดสารประกอบเลือด ประโยชน์ของภูมิคุ้มกันคือจะช่วยยับยั้งเชื้อของคนที่ยาคัย บางรายประสบความสำเร็จ บางรายยังต้องประคองการรักษาอื่น ๆ ขณะนี้ศึกษาอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ถ้าได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วยที่ยาคัยแล้ว ในการนำเข้ามาบริจาคจะถือเป็นเรื่องดี

○ “ลิสระ” และตัดเงิน ขรก.

นายลิสระ เชนจากะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ระบุว่า อยากรู้ว่านายกฯออกคำสั่งตัดเงินเดือนข้าราชการการเมืองทั้งหมด เพื่อนำเงินไปใช้ต่อสู้ไวรัส เพราะขณะนีสถานการณ์ยังไม่มีความแน่นอนจะคลี่คลาย เสี่ยงจะรุนแรงมากขึ้น รัฐบาลต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ทั้งที่ฟูลังคม เศรษฐกิจจากผลกระทบ ถึงเวลาที่ข้าราชการการเมืองทั้งหมด ควรเสียสละเพื่อบ้านเมืองและประชาชน เพราะตอนที่พวกท่านเข้ามาทำหน้าที่ได้ประกาศว่าจะเสียสละตัวเอง เพื่อทำงานให้ประชาชนและประเทศชาติ คนคิดว่าเงินจำนวนมากส่วนนี้ นำไปจ่ายเป็นค่าทำงานพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์จะเป็นประโยชน์มากกว่า

ส.ส.พชร. เปิดเผยอีกว่า สมาชิกรัฐสภาทั้ง ส.ส.และ ส.ว. รวม 750 คน คิดเฉลี่ยคนละ 120,000 บาท หากไม่รับเงินเดือน นำมาช่วยประเทศชาติ จะได้เงินประมาณเดือนละ 90 ล้านบาท ยังไม่รวมเงินเดือนบรรดาที่ปรึกษาผู้ช่วย รมด., อบจ., อบต.และอื่น ๆ อีกมาก หากตัดเงินเดือนข้าราชการการเมืองทั้งหมด จะมีเงินไปช่วยเหลือประชาชนราว 1 พันล้านบาทต่อเดือน ถึงเวลาแล้วที่ข้าราชการการเมือง ต้องเสียสละไม่รับเงินเดือนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ถือเป็นภาระคืนภาษีของประชาชนให้ประชาชนและประเทศชาติ หวังว่าทุกคนจะมีจิตสำนึกจะบริจาคเงินส่วนนี้

○ ชี้แจงหนุ่มโพสต์ดำ ตม.

ด้าน พ.ต.อ.เชิงรณ ริมผะ รองโฆษก สตม. ชี้แจงกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กกรวยหนึ่ง โพสต์ดำหมินกรทำงานของเจ้าหน้าที่ ตม.ด้วยถ้อยคำหยาบคายและดูถูก หลังเชิญตัวญาติที่เดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกาไปกักตัว 14 วัน ว่ารัฐบาลได้ใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ยกระดับให้ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ ต้องถูกเชิญไปพักดูอาการยังสถานที่ที่ราชการกำหนด 14 วัน แม้จะผ่านการรับรองจากสถานทูต มีใบรับรองสุขภาพจากประเทศต้นทาง รวมทั้งผ่านการคัดกรองภูมิคุ้มกันแล้วก็ตาม เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขพบว่า การติดเชื้อจากคนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศที่นับมีจำนวนมาก โดยเฉพาะในรายที่พยายามใช้ยาลดไข้ เพื่อหลบเลี่ยงการนำไปใช้ประโยชน์ ถ้าได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วยที่ยาคัยแล้ว ในการนำเข้ามาบริจาคจะถือเป็นเรื่องดี

เตลีฟิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ร.มว.กลาโหม พร้อมคณะเข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลถวายรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และรับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์

เตลิวีส

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑

ในหลวงรับสั่ง
แก้ไขให้ถูกต้อง

ทรงแนะนำรัฐบาล
แก้ปัญหาโควิด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทาน ♦ อ่านต่อหน้า 12

เตลิวีส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

<p>ในหลวง □ ต่อจากหน้า 1</p> <p>พระบรมราชโองการให้นายกรัฐมนตรี และ ร.ว. สาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าเฝ้าฯ กราบ บังคมทูลรายงานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 พระราชทานพระบรมราโชบายเป็นแนวทางแก้ไข รับมือ เน้นย้ำให้เข้าใจสถานการณ์ เข้าใจปัญหา แก้ไขให้ถูกต้อง จะช่วยลดปัญหาจนแก้ไขได้ในที่สุด ต้องลดความสุขส่วนตัว สร้างนิสัยวินัยในตัวเอง เพื่อตัวเอง-ส่วนรวม พร้อมพระราชทาน เครื่องช่วยหายใจ-เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว หน้ากากอนามัย 2 ล้านชิ้น หมวกเฟซชีลด์ 3 หมื่นใบ และชุดป้องกันพีพีอี 4,000 ชุด ให้ รพ.และบุคลากรทางการแพทย์</p> <p>เมื่อเวลา 10.24 น. วันที่ 6 เม.ย. พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชโองการ</p>	<p>ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นาย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้ บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลี พระบาท กราบบังคมทูลรายงานสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 และมาตรการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล พร้อมทั้งรับพระราชทานพระบรมราโชบาย และ รับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ทรงพระ กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สังกัด กรุงเทพมหานคร รพ.เหล่าทัพ และรพ.ตำรวจ เพื่อ บรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์</p> <p>ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชบายเพื่อเป็นแนวทาง</p>	<p>ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด-19 ความว่า “มีอะไรที่จะมีส่วนช่วย เหลือ ที่จะแก้ปัญหาที่ยินดี เพราะว่าเป็นปัญหา ของชาติ ซึ่งเรื่องโรคระบาดนี้ก็ไม่ใช้ความผิดของ ใคร แล้วสิ่งที่เกิดขึ้น ก็คือ เรามีหน้าที่ที่จะดูแล แก้ไขให้ดีที่สุด อย่างที่เคยพูดไว้ว่า ถ้าเกิดมีความ เข้าใจในปัญหา มีความเข้าใจ ไม่ใช่หมายความว่า ขอมรับตามบุญตามกรรม แต่มีความเข้าใจใน สถานการณ์ มีความเข้าใจในปัญหา และก็มี ความรู้เกี่ยวกับโรค ก็คือเข้าใจในปัญหานั้นเอง อันแรก ก็เป็นอย่างนี้ อันที่ 2 ก็คือจากข้อที่ 1 ก็คือการมี การบริหารจัดการ มีแผนเผชิญเหตุ มีระบบในการ ปฏิบัติ แก้ไขให้ถูกต้อง รู้ปัญหา แก้ไขให้ถูกต้องโดย มีการบริหารจัดการ</p> <p>แล้วก็ในเวลาเดียวกัน ก็ต้องให้ ประชาชนได้เข้าใจถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง และ เหตุผลที่จะต้องปฏิบัติ เพราะว่าการมีระบบ หรือ แผนในการปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้ตามความ</p>
--	---	---

เตลิวีส

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

เป็นจริง ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง แก่ถูกจุด ก็จะลดปัญหาออกไป จะแก้ได้ในที่สุด ก็เชื่อแน่ว่า จะต้องแก้ไขและก็เอาชนะอันนี้ได้ เพราะว่า ประเทศของเราเนี่ยมันน่าจะทำได้ ประเทศของเราเนี่ยมันน่าจะทำได้ และที่ทุกคนก็ร่วมมือกัน ก็ดีกว่าที่อื่นอีกหลายที่ แต่บางทีก็ต้องเน้นเรื่องการ ทำงานมีระบบด้วยความเข้าใจ และการมีระเบียบ วินัยในการแก้ไขปัญหา โดยมีเป้าหมายว่า เราจะ ต้องต่อสู้ให้โรคนั้นสงบลงไปได้ในที่สุด เพราะว่า โรครมาได้ โรคก็ไปได้ โรคจะไม่ไป ถ้าเราไม่แก้ไข ปัญหา เราไม่แก้ไขให้ถูกจุด หรือเราไม่มีความ ขันติอดทนที่จะแก้ไข บางทีก็ต้องสละในความ สุขส่วนตัวบ้าง หรือเสียสละในการกล้าที่จะสร้าง นิธิหรือสร้างวินัยในตัวเอง ที่จะแก้ไขเพื่อตัวเอง เพื่อส่วนรวม อันนี้เราก็ขอเป็นกำลังใจให้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใย และทรงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพ

พลานามัยของประชาชน ตลอดจนการปฏิบัติ หน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ในการรักษา โรคไวรัสโควิด-19 ทรงติดตามสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคนี้อย่างใกล้ชิด ทรงทราบว่า หากสถานการณ์รุนแรงขึ้น รพ.ในประเทศไทยจะ มีอุปสรรคทางการแพทย์ไม่เพียงพอ จึงได้ทรง จัดหาพระราชทานให้แก่ รพ. ต่าง ๆ เพื่อให้พร้อม รับมือ โดยเบื้องต้นนี้ได้พระราชทานเครื่องช่วย หายใจ 132 เครื่อง และเครื่องวัดออกซิเจนปลาย นิ้ว 50 เครื่อง ซึ่งบางส่วนได้ดำเนินการติดตั้งใน โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ยัง พระราชทานหน้ากากอนามัย 2 ล้านชิ้น หมวก เฟซชิลด์ 30,000 ใบ และชุดป้องกันการติดเชื้อ โรค (PPE) 4,000 ชุด แก่บุคลากรทางการแพทย์ และ รพ.ต่าง ๆ ด้วย

ทั้งนี้ ทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญที่ จะต้องดูแลประชาชนให้มีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์ อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี ทรงถือ

เป็นหน้าที่ที่จะต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน อันเป็น หน้าที่ที่ประชาชนชาวไทยทุกคนจะต้องร่วมมือ ร่วมใจกันปฏิบัติ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ อนึ่ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้คณะแพทย์จาก รพ.กรุงเทพ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายตรวจพระ สุขภาพ โดยมีคณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ร่วมอยู่ในการตรวจด้วย ผลการตรวจปกติ พระ พลาณามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จิต อาสาพระราชทาน เป็นผู้เชิญถุงพระราชทานไป มอบให้แก่ชุมชนแออัดในกรุงเทพฯ 642 ชุมชน รวม 1.7 แสนครัวเรือน ตั้งแต่ช่วงค่ำวันที่ 5 เม.ย. ที่ผ่านมา และภายในเดือนนี้ จะทยอยเชิญถุง ยังชีพพระราชทานไปมอบให้กับราษฎรผู้เดือด ร้อนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด-19 ให้ครบทุกหลังคาเรือน.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

ในหลวง-พระราชินี ทรงห่วงใย ต้องอดทนและเสียสละ

สร้างวินัยเพื่อส่วนรวม
แก้ปัญหา 'โควิด-19'
พร้อมพระราชทาน
เครื่องมือเวชภัณฑ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เข้าเฝ้าฯ รายงานสถานการณ์โควิด-19 โดยพระราชทานพระบรม ราชโบาย ให้ใช้ความอดทน เสียสละ เป็นแนวทางในการรับมือ การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19

ต่อ : ทรงห่วงใย - หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

ทรงห่วงใย

พร้อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้บุคลากรทางการแพทย์ และโรงพยาบาลต่างๆ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 10.24 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุภุม ภาณุจันทน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหาร กระทรวงสาธารณสุข ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลถวายรายงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 และมาตรการแก้ไขปัญหามาตรฐาน พร้อมทั้งรับพระราชทานพระบรมราชโองการ และรับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานแก่โรงพยาบาล ในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลในสังกัด กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลเหล่าทัพ และโรงพยาบาลตำรวจ เพื่อบรรเทาปัญหา การขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ อันจะช่วยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในประเทศไทย

พระราชทานแนวทางรับมือโควิด-19

ในการนี้ พระราชทานพระบรมราชโองการ เพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ความว่า

“ในการแก้ปัญหาโดยเอาเป้าหมายว่าเราจะต้องต่อสู้ให้โรคนี้สงบลงไปได้ในที่สุด เพราะว่าโรคมาได้โรคก็ไปได้ โรคยังไม่ไปเพราะถ้าเรายังไม่แก้ปัญหา ยังไม่แก้ไขให้ถูกจุด ไม่มีความขยัน อดทนที่จะแก้ไข บางทีก็ต้องเสียสละในความสุขส่วนตัวบ้าง หรือเสียสละในการสร้าง ที่จะกล้าพอที่จะสร้างนิสัย หรือสร้างวินัยในตัวเอง ที่จะแก้ไขเพื่อตัวเอง เพื่อส่วนรวม อันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้”

โอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีรับสั่ง ทรงห่วงใยแพทย์ พยาบาล ว่า “หมออาจจะเหนื่อย หนอยช่วงนี้ ก็ฝากเป็นกำลังใจให้หมอพยาบาลด้วยค่ะ”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของประชาชน ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาโรคโควิด-19 ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคนี้อย่างใกล้ชิด ทรงทราบว่า สถานการณ์รุนแรงขึ้น โรงพยาบาลในประเทศไทยจะมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอ จึงได้ทรงจัดหาพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อให้พร้อมรับมือกับโรคโควิด-19 อันจะเป็นประโยชน์แก่การให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนต่อไป

พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์

โดยในเบื้องต้นนี้ ได้พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 132 เครื่อง และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 50 เครื่อง ซึ่งบางส่วนได้ดำเนินการติดตั้งในโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังพระราชทานหน้ากากอนามัย จำนวน 2 ล้านชิ้น หมวก Face Shield จำนวน 30,000 ใบ และชุดป้องกันโรคติดเชื้อโรค

(PPE) จำนวน 4,000 ชุด แก่บุคลากรทางการแพทย์ และโรงพยาบาลต่างๆ ด้วย

ทั้งนี้ ทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญ ที่จะต้องดูแลประชาชนให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี ทรงถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน อันเป็นหน้าที่ที่ประชาชนชาวไทยทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

อนึ่ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะแพทย์จากโรงพยาบาลกรุงเทพ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายตรวจพระสุขภาพ โดยมีคณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทร่วมอยู่ในการตรวจด้วย ผลการตรวจปกติ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ป่วยเพิ่ม 1 เสียชีวิตอีก 3 ราย

วันเดียวกัน นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. แถลงสถานการณ์และมาตรการป้องกันแก้ปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

โดยนพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ไทยมีรายงานผู้ป่วยใหม่ 51 ราย พบใน 66 จังหวัด รวมผู้ป่วยสะสม 2,220 ราย หายป่วยแล้ว 793 ราย ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้น ขณะมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย รวมยอดสะสมผู้เสียชีวิตมี 26 คน แต่ขออย่าเพิ่งดีใจ เพราะบางส่วนมีกรณีการสอบสวนของโรค ทั้งนี้ ผู้เสียชีวิตรายแรก เป็นชายไทย อายุ 28 ปี พนักงานบริษัทในกทม. เพื่อนร่วมงานกรรชาติโควิด-19 ป่วยมีไข้สูง ไอ เจ็บคอ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการ ผู้เสียชีวิตรายที่สอง เป็นชายไทย อายุ 51 ปี มีภาวะอ้วน มีอาการปวดอวัยวะรุนแรงและผู้เสียชีวิตรายที่ 3 ชายไทย อายุ 59 ปี พบเจอผู้คนจำนวนมาก รักษาตัวในโรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร มีอาการปวดอวัยวะรุนแรงและหืดหอบ โดยทั้ง 3 รายที่เสียชีวิต ไม่มีใครรู้ตัวว่าติดเชื้อโควิด-19 แต่มารู้ภายหลังซึ่งอาการหนักแล้ว

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

นพ.ทวีศิลป์กล่าวต่อ ในจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น 51 ราย แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่พบผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ 25 ราย เป็นพิธีกรรมทางศาสนา 3 ราย และสัมผัสผู้ป่วยยืนยันใกล้ชิด 22 ราย ส่วนกลุ่มที่ 2 คือ ผู้ป่วยอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 19 ราย อาทิ คนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ 1 ราย คนต่างชาติเดินทางมาจากต่างประเทศ 1 ราย สัมผัสผู้เดินทางจากต่างประเทศ 1 ราย เป็นอาชีพเสี่ยงที่ทำงานในสถานที่แออัดหรือใกล้ชิดสัมผัสชาวต่างชาติ 3 ราย บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข 13 ราย และกลุ่มที่ 3 อยู่ระหว่างสอบสวนโรค 7 ราย

กทม.-นนท์-ภูเก็ตติดเชื้อมีพุ่ง
สำหรับผู้ป่วยใหม่ทั้ง 51 ราย อยู่ในกรุงเทพมหานครสูงสุด 27 ราย รองลงมาที่จ.นนทบุรีและภูเก็ตจังหวัดละ 4 ราย ชลบุรี 3 ราย สมุทรปราการ ยะลา สุราษฎร์ธานี พัทลุงจังหวัดละ 2 ราย ปัตตานี ปทุมธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา และสระแก้ว จังหวัดละ 1 ราย

นพ.ทวีศิลป์ยังวิเคราะห์ว่า การติดเชื้อในประเทศช่วง 7 วันล่าสุด ในส่วนกทม.มีแนวโน้มลดลง ส่วนต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น ขณะที่การติดเชื้อจากต่างประเทศใน 7 วัน ต่างชาติไม่เกิน 10 รายต่อวัน ส่วนใหญ่มาจากยุโรป คนไทย 10-25 ราย ต่อวันจากยุโรป ปากีสถานและอินโดนีเซีย

ไทยป่วยสะสม 2,220 ใน 66 จว.

นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่า สำหรับผู้ป่วยสะสมทั้ง 2,220 คนใน 66 จังหวัด 10 อันดับสูงสุดของจังหวัดที่พบผู้ป่วยคือ กรุงเทพมหานคร 1,051 ราย นนทบุรี 143 ราย ภูเก็ต 135 ราย สมุทรปราการ 103 ราย ชลบุรี 66 ราย ยะลา 54 ราย ปัตตานี 46 ราย สงขลา 37 ราย เชียงใหม่ 37 ราย ปทุมธานี 28 ราย อยู่ระหว่างสอบสวน 173 ราย โดยกลุ่มอายุ 20-29 ปี พบติดเชื้อมากที่สุดตามจำนวน 539 ราย อัตราส่วนหญิง : ชาย คือ 1 : 1.25 ทั้งนี้ ยังคงขึ้นรวม 11 จังหวัดที่ยังไม่มีการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ ได้แก่ กำแพงเพชร ชัยนาท ตราด น่าน บึงกาฬ พังงา พิจิตร หนอง สดุด สิงห์บุรี และอ่างทอง

ฟ้องฝ่าฝืนเคอร์ฟิว 708 คน
ส่วนผลปฏิบัติการตั้งจุดตรวจจุดสกัด

หลังมีการประกาศพ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน และการประกาศเคอร์ฟิวตั้งแต่วันที่ 22.00-04.00 นั้น นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า คืนวันที่ 5-6 เมษายน เจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจ 836 จุด พบการทำผิดไม่มีเหตุผลในการเดินทาง 919 คน นอกจากนี้ยังพบการรวมกลุ่มมั่วสุม เช่น ดื่มสุรา เสพยาเสพติด 79 คน โดยทั้งหมดมีการตักเตือน 315 คน ดำเนินคดี 708 คน อย่างไรก็ตาม วันที่ 6 เม.ย. จะเพิ่มจุดตรวจเป็น 923 จุด

โฆษก ศบค.ยังกล่าวถึงกรณีคนไทยที่ติดค้างอยู่ในต่างประเทศ หลังการบินพลเรือน สั่งห้ามเครื่องบินลงจอด สนามบินในไทยถึงคืนวันที่ 6 เม.ย.ว่า สถานทูตฯสำรวจแล้วมีประมาณ 48 คน อยู่ที่ญี่ปุ่น 12 คน ไชล 35 คน เนเธอร์แลนด์ 1 คน ซึ่งสถานทูตรับไปดูแลอย่างดี แต่ยอมรับว่าอาจไม่สะดวกสบาย และหากวันที่ 7 เมษายน เปิดให้กลับมายังบ้านได้ตามปกติ ก็เดินทางกลับได้ ขณะเดียวกัน วันที่ 6 เม.ย. มีคนไทยกลับจากอินโดนีเซีย 111 คน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ขออนุญาตไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยจังหวัดเตรียมความพร้อม และจะพาคนเหล่านี้ไปยังสถานที่กักตัวที่รัฐจัดให้

ย้ายคนไทยกลับจากตปท.ต้องกักตัว

อย่างไรก็ตาม คาดว่าหลังจากนี้จะมีคนไทยเดินทางกลับประเทศอีกจำนวนมาก รัฐบาลจะพยายามดูแลและควบคุมสถานการณ์ จึงขอความร่วมมือให้คนไทยในต่างประเทศติดต่อสถานทูตเพื่อแจ้งจำนวน คนไทยที่จะเดินทางกลับมาเพื่อประเทศไทยจะได้เตรียมรองรับพาไปสถานที่กักตัวโดยรัฐ และย้ำว่าทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการ โดยกักตัวที่ต้นทาง 14 วัน และมีใบรับรองแพทย์ และเมื่อมาถึงก็ต้องกักตัวที่ประเทศในสถานที่กักกันของรัฐ 14 วัน

ยืนยันไม่มีประกาศเคอร์ฟิว 24 ชม.

นพ.ทวีศิลป์กล่าวยืนยันด้วยว่า รัฐบาลยังไม่มีประกาศเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมงตามกระแสข่าวลือตามโซเชียลแต่อย่างใด ซึ่งหากตัวเลขลดลง ก็ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการเพิ่ม แต่หากตัวเลขไม่ลดลงก็จะมีมาตรการเพิ่ม ส่วนที่มีการแชร์เอกสารออกไปเป็นการสื่อสารไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ก็เป็นข้อมูลธรรมดาที่แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ใช้คำว่า

“เตรียมการยกระดับ” ซึ่งเป็นการใช้คำที่ถูกต้อง ยืนยันว่า นโยบายนำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง ย้ำว่า การนำเสนอข่าวไม่เป็นจริงช่วงที่มีพ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้น จะมีโทษ จึงขอให้ฟังการแถลงข่าวของ ศบค.เท่านั้น อย่าแชร์และอย่าเชื่อข่าวเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมง

“ที่มีการแชร์เอกสารออกไปลงไปเชื่อมโยงกับประกาศปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งท่านชี้แจงว่า เจตนาคือต้องการสื่อสารไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและฝ่ายปกครองในพื้นที่ เพื่อแปลงจากนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ท่านใช้คำว่าเตรียมการเพื่อยกระดับ ซึ่งเป็นข้อมูลโดยธรรมดา ยังไม่ได้บอกว่ายกระดับ แต่มีสื่อบางคนบางสำนักไปแปลงกันเอง พออ่านเอกสารราชการไม่ออก ก็เป็นดูเป็นตะขิ่นมา จนเกิดผลกระทบ ทำให้คนกักตุนสินค้า เกิดความตื่นตระหนก ถือว่าไม่เหมาะสมไม่ควรขอทุกคนถ้าไม่มั่นใจอย่าแชร์ เพราะการแชร์ข้อมูลไม่เป็นจริงมีโทษ เราต้องมีมาตรการเข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆ จึงอยากให้การแถลงของ ศบค.ดีที่สุด” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

วอนปชช.ฟังข้อมูลจากศบค.เท่านั้น

โฆษก ศบค. กล่าวย้ำด้วยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ในฐานะ ผอ.ศบค. และผู้นำรัฐบาล ย้ำถึงการบริหารจัดการแก้ปัญหาแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่า ยังคงต้องใช้ระบบบริหารราชการแผ่นดินเป็นหลัก โดยบูรณาการผ่าน ศบค.ทุกมิติ ข้อสั่งการของนายกฯ เมื่อสั่งการไปแล้วผู้ที่รับผิดชอบต้องนำไปปฏิบัติขับเคลื่อน รวมถึงกำกับดูแลจัดทำแผนมาตรการ และแผนงบประมาณต่างๆ ทั้งประจำปี 2563 และงบกลาง โดยให้รัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้องติดตามใกล้ชิด เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด ขอให้ประชาชนเข้าใจไว้วางใจ เชื่อมั่นในระบบที่เราทำงานกันอย่างเต็มที่

“นายกฯเน้นว่าประชาชนต้องสู้ไปด้วยกัน อย่าเชื่อโซเชียลมีเดียบางสำนักที่มุ่งสร้างความแตกแยกในสังคม การโทษกันไปมา จนทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงส่งผลกระทบต่อเป็นวงกว้าง ย่อมทำให้มีปัญหา จึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่น เราจะ

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

นำไปสู่การแก้ปัญหาให้ได้โดยเร็ว หลายเรื่อง อย่างเรื่องเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมง อย่าแชร์ อย่าเชื่อกันง่าย” นพ.ทวีศิลป์กล่าวซ้ำ

นายกฯขอให้ประชาชนเชื่อมั่นรัฐบาล

ค่านางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ตามที่มีสื่อสังคมออนไลน์ออกมาตำหนิการทำงานของรัฐบาลในการแก้ปัญหาโควิด-19 ซึ่งนายกฯย้ำว่าการบริหารราชการแผ่นดินยังต้องใช้ระบบบริหารราชการแผ่นดินตามปกติอยู่ ที่ผ่านมาได้ทำงานแบบบูรณาการผ่านศูนย์ ศบค.ในทุกมิติ และสั่งการผู้รับผิดชอบและนำไปขับเคลื่อนโดยตรง นอกจากนี้ การทำงานของรัฐบาลในการออกมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนมีแผนงาน มีโครงการที่ชัดเจน และเป็นไปด้วยความรอบคอบ รวมทั้งมีความโปร่งใสในการจัดสรรงบประมาณ ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 และงบกลาง ที่ได้อนุมัติไปแล้ว

นางนฤมลกล่าวว่า นายกฯหวังให้ประชาชนเข้าใจวางใจและเชื่อมั่นในการทำงานของนายกฯ ระบบการทำงานของรัฐบาล และตัวบุคคลทั้งข้าราชการประจำและฝ่ายการเมือง ขณะเดียวกัน มองว่าแม้การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนเป็นจำนวนมากอาจมีความยากลำบาก และติดขัดบ้าง แต่หากประชาชนร่วมมือกับรัฐบาลแก้ปัญหาโควิด-19 จะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้เร็วขึ้น ดังนั้น อย่าหลงเชื่อสื่อโซเชียลบางสื่อที่สร้างข่าวเท็จขึ้นมา หวังสร้างความแตกแยกในสังคม จนทำให้เกิดการไทยกันไปตามและทำให้สถานการณ์เลวร้ายลง

โฆษกรบ.ชี้เคอร์ฟิว 24 ชม.เฟลคนิวส์

นางนฤมลยังชี้แจงกรณีสื่อโซเชียลเผยแพร่ข้อมูลว่าให้เตรียมพร้อม รัฐบาลจะประกาศเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายนว่า นายกฯยืนยันว่า ยังไม่มีการประกาศใดๆ เป็นเพียงข่าวปลอมอย่างใดก็ได้ รัฐบาลจำเป็นต้องเตรียมแผนล่วงหน้า หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น เพื่อรับมือกับ โควิด-19 อย่างดีที่สุด

“นายกฯยืนยันว่าจะไม่ได้ตัดสินใจอะไร แต่นายกฯต้องเตรียมแผนล่วงหน้าในเชิงรุก ทุกอย่างก็แผน เมื่อถึงกำหนดเวลาที่จะปฏิบัติคือ คำสั่ง เป็นข้อกำหนด ที่จะประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ ขณะนี้ถือว่าเป็นข่าวปลอม ขอให้ประชาชนรอฟังประกาศจากทางการจากรัฐบาลและจาก ศบค. รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ได้ประกาศแล้วอย่างเคร่งครัด” นางนฤมลกล่าว

มท.สยบลี้อย่าให้จว.เตรียมรับคนกลับปท.

สอดคล้องกับคำยืนยันของนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องจะประกาศเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมงว่าที่กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนั้น ไม่ได้เกี่ยวกับการประกาศเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมง แต่เป็นการทำหนังสือแจ้งให้จังหวัด โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อม 5 เรื่องคือ 1.เตรียมสถานที่รองรับคนไทยที่มาจากต่างประเทศที่ต้องกักตัว 14 วัน 2.เตรียมพร้อมทำความเข้าใจกับองค์กรต่างๆ ทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องสร้างความเข้าใจการระบาดของเชื้อโควิด-19 3.เตรียมพร้อมศูนย์อาหาร 4.เตรียมพร้อมหากเกิดกรณีขยายเวลาเคอร์ฟิว เพื่อเตรียมอาหารสำหรับประชาชนให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค รวมทั้งจัดการเรื่องคมนาคมขนส่ง วัสดุสิ่งของ Supply Chain 5.ให้แต่ละจังหวัดรายงานความก้าวหน้า ปัญหาแต่ละจังหวัดมายังศูนย์โควิด กระทรวงมหาดไทย

“เรื่องทั้งหมดที่ออกไปคือ การให้แต่ละจังหวัดเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะศูนย์อาหาร รวมถึงแผนแจกจ่ายอย่างไรในภาวะจำเป็นเช่นนี้ ซึ่งประกาศกระทรวงมหาดไทยถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ไม่ใช่การเตรียมพร้อมเรื่องประกาศขยายระยะเวลาเคอร์ฟิว เพราะอำนาจขยายเวลาเคอร์ฟิวเป็นอำนาจของศูนย์โควิดที่ทำเนียบฯพิจารณาสถานการณ์ กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยปฏิบัติในต่างจังหวัดทุกพื้นที่ที่ต้องเตรียมความพร้อมรองรับทุกสถานการณ์ ขอย้ำว่าไม่เกี่ยวกับการเตรียมเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมง” นายนิพนธ์ กล่าว

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

ทรงห่วงใย

กท.ห่วงเฟลนิวิส์ ข้ำเติมสถานการณ์
 พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่า ฝ่ายความมั่นคงกังวลกับสถานการณ์ บิดเบือนข้อมูล ให้ข้อมูลเป็นเท็จและไม่ สร้างสรรค์ที่มีมากขึ้น ซึ่งการนำเสนอ ข้อมูลดังกล่าวผ่านสื่อต่างๆ ไม่เป็นผลดี อย่างมากและทำให้สถานการณ์เลวร้ายลง ท่ามกลางความพยายามและความตั้งใจ ของทุกภาคส่วน ที่กำลังร่วมกันนำพา ประเทศและเพื่อนร่วมชีวิตทุกคนให้ ฝ่าวิกฤติภัยครั้งนี้ ฝ่ายความมั่นคง ขอ ทำความเข้าใจร่วมกันว่า รัฐบาลยังคง ระบบบริหารราชการแผ่นดินปกติ โดย แก้ปัญหาวิกฤติโรคระบาด ผ่าน “ศูนย์ บริหารสถานการณ์ โควิด -19” นำโดย นายกรัฐมนตรี และ รว.กลาโหม เพื่อ ความเป็นเอกภาพในนโยบายและบูรณา การขับเคลื่อนการทำงานเฉพาะกิจของ ทุกหน่วยงานร่วมกันทุกมิติ เป้าหมาย ต้องการผลสัมฤทธิ์สูงสุดในระยะเวลาที่ กำหนด ทั้งนี้ นายกษัตราธิราชกุล กล่าวอีกว่า การขับเคลื่อนประเทศฝ่าวิกฤติภัยโรคระบาด ครั้งนี้ เป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ มุ่งหวัง ให้ประชาชนทุกคนต้องหนักแน่น รับผิดชอบตนเองและสังคมมากขึ้น รวมทั้งให้ความร่วมมือกันทางสังคม อย่างแรงกล้า ด้วยความเข้าใจและวางใจ กัน พร้อมขอให้เชื่อมั่นในระบบงาน และตัวบุคคล ทั้งข้าราชการฝ่าย การเมืองและข้าราชการประจำ

ทบ.ทำคู่มือทหารต้านโควิดให้กำลังพล
 วันเดียวกัน ศูนย์บริหาร สถานการณ์โควิด-19 กองทัพบก (สบก.ทบ.) ที่มี พล.อ.ณัฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก

เป็น ผอ.สบก.ทบ.จัดทำ“คู่มือทหาร ด้านภัยโควิด-19” ให้ผู้บังคับหน่วย นำไปปฏิบัติ และแจกกำลังพล รวมถึง ครอบครัวยุทธศาสตร์ทหาร เพื่อป้องกันการ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับ บุคคลฉบับแรกที่ออกในปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันโรคโควิด-19 ระบาดรุนแรงไปทั่วโลก เพื่อให้กำลังพล ที่กำลังปฏิบัติงานในสถานที่ หรือพื้นที่ ปฏิบัติการต่างๆ รวมถึงครอบครัวใน ชุมชนค่ายทหาร ปลอดภัยจากโรค โควิด-19 รวมทั้งใช้ชีวิตได้ตามปกติ สำหรับเนื้อหาในเล่ม มีรายละเอียด แบ่งเป็น 6 บท ประกอบด้วย บทที่ 1 ตระหนักรู้ บทที่ 2 การป้องกันตนเอง บทที่ 3 วินัยทหารด้านโรคโควิด-19 บทที่ 4 การเตรียมตัวออกปฏิบัติการ บทที่ 5 อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ส่วนบุคคล และการทำความสะอาด และบทที่ 6 มาตรการป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกองทัพบก

ขยายเวลาปิดน่านฟ้าถึง18เม.ย.

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยว่า วันนี้ ได้ลงนามประกาศสำนักงานการบิน พลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้าม อากาศยานบินเข้าประเทศไทยชั่วคราว ฉบับที่ 2 หลังวันที่ 3 เมษายนออก ประกาศห้ามอากาศยานขนส่งคน โดยสารบินเข้ามายังท่าอากาศยานใน ประเทศไทยชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 -6 เมษายนแล้ว ด้วยเหตุผลความจำเป็น ในการคงความต่อเนื่องของมาตรการ ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโควิด-19 รุนแรงมากขึ้น และ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว ให้ยุติลงโดยเร็ว พร้อมทั้งเพื่อ ประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุม โรค อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 28 แห่งพ.ร.บ.การ เติบโตอากาศ พ.ศ. 2497 กพท. จึงมี คำสั่งห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสาร ทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานใน ประเทศไทยชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 7-18

เมษายน เวลา 23.59 น. โดยไม่รวม ถึงอากาศยาน ดังต่อไปนี้ อากาศยาน ราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร, อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน, อากาศยาน ที่ขอลงทางเทคนิคโดยไม่มีผู้โดยสาร ออกจากเครื่อง

นอกจากนี้ ยังรวมถึงอากาศยาน ที่ทำการบินเพื่อช่วยเหลือทาง มนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์ หรือขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้ รับผลกระทบจากโควิด-19, อากาศยาน ที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคล กลับภูมิลำเนา และอากาศยานขนส่ง สินค้า ขณะเดียวกัน การอนุญาตการบิน ที่ กพท. ได้ออกให้แก่อากาศยาน ขนส่งคนโดยสารสำหรับการบินเข้าสู่ ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาตามที่ ประกาศกำหนดนั้น ให้เป็นอันยกเลิก ในส่วนของผู้โดยสารบนอากาศยาน ที่ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานต้นทาง ก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ อยู่ภายใต้บังคับ ของกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อและข้อ กำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยต้องได้รับการ กักตัวเป็นเวลา 14 วัน

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑



◀...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทาน พระบรมราชวโรกาสให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม พร้อมคณะ เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั้งรับพระราชทาน พระบรมราโชบาย และรับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อบรรเทา ปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑



พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว และสมเด็จพระ
พระนางเจ้า พระบรม
ราชินี พระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสให้
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีและ
รมว.กลาโหม เข้าเฝ้าฯ
กราบบังคมทูลรายงาน
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
โควิด-19 พร้อมทั้งรับ
พระราชทานพระบรม
ราโชบาย และรับ
พระราชทานอุปกรณ์
ทางการแพทย์ ณ
พระที่นั่งอัมพรสถาน
พระราชวังดุสิต เมื่อ
วันที่ 6 เมษายน

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

รับมือโควิด-แก้ไขให้ถูกจุด-เป็นระบบ 'ในหลวง' ทรงแนะ

พระราชทานแนวทางนายกฯ
ทรงติดตามเหตุการณ์ใกล้ชิด
ทรงให้กำลังใจ-เชื่อเอาชนะได้
ราชินีทรงห่วงหมอ-พยาบาล
1.7 แสนครัวเรือนปีติอุยงชีพ

ในหลวงทรงห่วงใยสถานการณ์
โควิด-19 ระบาด ทรงรับเป็น
พระราชภารกิจสำคัญในการ
ดูแลสุขภาพประชาชน พร้อม
พระราชทานพระบรมราโชบาย
แนวทางรับมือ (อ่านต่อหน้า 10)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

ต่อจากหน้า 1

ในหลวง

เมื่อเวลา 10.24 น. วันที่ 6 เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุมน กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 และมาตรการแก้ไขปัญหามหาชน พร้อมทั้งรับพระราชทานพระบรมราโชบาย และรับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลเหล่าทัพ และโรงพยาบาลตำรวจ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ อันจะช่วยเหลือศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในประเทศไทย

ในการนี้ พระราชทานพระบรมราโชบายเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ความว่า “เมื่อไรที่จะมีส่วนช่วยเหลือ ที่จะแก้ปัญหาที่ยั่งยืน เพราะว่าเป็นปัญหาของชาติ ซึ่งเรื่องโรคระบาดนี้ ก็ไม่ใช่ความผิดของใคร แล้วสิ่งที่เกิดขึ้น ก็คือเรามีหน้าที่ที่จะดูแลแก้ไขให้ดีที่สุด อย่างที่เคยพูดไว้ว่า ถ้าเกิดมีความเข้าใจในปัญหา มีความเข้าใจ ไม่ใช่หมายความว่ายอมรับตามบุญตามกรรม แต่มีความเข้าใจในสถานการณ์ มีความเข้าใจในปัญหา และมีความรู้เกี่ยวกับโรค ก็คือเข้าใจในปัญหาอันเนื่อง อันแรกก็เป็นอย่างนี้ อันที่ 2 ก็คือจากข้อที่ 1 ก็คือ การมีการบริหารจัดการ มีแผนเผชิญเหตุ มีระบบในการปฏิบัติ แก้ไขให้ถูกจุด รู้ปัญหา แก้ไขให้ถูกจุดโดยมีการบริหารจัดการ แล้วก็ในเวลาเดียวกันก็ต้องให้ประชาชนได้เข้าใจถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง และเหตุผลที่จะต้องปฏิบัติ เพราะว่าการมีระบบหรือแผนในการปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้ตามความเป็นจริง ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง แก้ถูกจุด ก็จะลดปัญหาลงไป จะก็ได้ในที่สุด ก็เชื่อว่าประเทศต้องแก้ไขและแก้ไขอันนี้ไม่ได้ เพราะว่าเป็นประเทศของเราเนี่ยมันทำได้ดี ประเทศของเราเนี่ยมันภูมิใจว่าทำได้ และก็ทุกคนก็ร่วมกัน ก็ดีกว่าที่อื่นอีกหลายที่ แต่ว่าเราก็ต้องเน้นเรื่องการทำงานมีระบบด้วยความเข้าใจ และการมีระเบียบวินัยในการแก้ไขปัญหา โดยมีเป้าหมายว่าเราจะต้องต่อสู้ให้โรคนี้สงบลงไปในที่สุด เพราะว่าโรคมาได้ โรคก็ไม่ได้ โรคจะไม่ไปถ้าเราไม่แก้ไขปัญหา เราไม่แก้ไขให้ถูกจุด หรือเราไม่มีความรับผิดชอบที่จะแก้ไข บางทีก็ต้องสละในความสุขส่วนตัวบ้าง หรือเสียสละใน

การล่าที่จะสร้างนิสัยหรือสร้างวินัยในตัวเอง ที่จะแก้ไขเพื่อตัวเอง เพื่อส่วนรวม อันนี้เราก็ขอเป็นกำลังใจให้”

โอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ทรงมีรับสั่งทรงห่วงใยแพทย์และพยาบาล ว่า “หมออาจจะเหนื่อยหน่อย ก็ฝากเป็นกำลังใจให้หมอ พยายามด้วย”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพพลานามัยของประชาชน ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาโรคโควิด-19 ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคนี้ อย่างใกล้ชิด ทรงทราบว่าหากสถานการณ์รุนแรงขึ้น โรงพยาบาลในประเทศไทยจะมีอุปสรรคทางการแพทย์ไม่เพียงพอ จึงได้ทรงจัดหาพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อให้พร้อมรับมือกับโรคโควิด-19 อันจะเป็นประโยชน์แก่การให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนต่อไป โดยในเบื้องต้นนี้ ได้พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 132 เครื่อง และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 50 เครื่อง ซึ่งบางส่วนได้ดำเนินการติดตั้งในโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ยังพระราชทานหมวกกันน็อกจำนวน 2 ล้านชิ้น หมวกเฟซชีลด์ (Face Shield) จำนวน 30,000 ใบ และชุดป้องกันโรคติดเชื้อโรค (PPE) จำนวน 4,000 ชุด แก่บุคลากรทางการแพทย์ และโรงพยาบาลต่างๆ ด้วย

อนึ่ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะแพทย์จากโรงพยาบาลกรุงเทพเข้าเฝ้าฯ ถวายตรวจพระสุขภาพ โดยมีคณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ร่วมอยู่ในการตรวจด้วยผลการตรวจปกติ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังปทุมมบรมราชานุสรณ์ที่สะพานพระพุทธยอดฟ้า เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ และพิธีประดิษฐาน และสมโภชพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ และพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองทิศ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองทิศ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบ แล้วเสด็จพระราชดำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เข้าทางประตูวิเศษไชยศรี เสด็จเข้าพระอุโบสถ

สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ทรงยืนหน้าพระราชอาสน์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงยืนหน้าพระเกี้ยวที่ประทับ เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชา พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศ ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ ทรงรับกรวดถวายความเคารพของผู้เฝ้าฯ ประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปยังปราสาทพระเทพบิดร เสด็จขึ้นปราสาทพระเทพบิดร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปยังที่ประดิษฐานพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมพระสุพรรณบัฏจารึกคำถวายราชสดุดี และดวงพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แล้วทรงรับพระสุพรรณบัฏจารึกคำถวายราชสดุดี และดวงพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากพลอากาศเอก สติดยพงษ์ สุวิมล เลขาธิการพระราชวัง

ทรงบรรจุพระสุพรรณบัฏจารึกคำถวายราชสดุดี และดวงพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ฐานพระบรมรูป ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม และทรงคล้องพวงมาลัยที่ฐานพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระ

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

พระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชวัติ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช

สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารอง แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช เสด็จออกจากปราสาทพระเทพบิดร เสด็จเข้าพระอุโบสถ

ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ประทับพระราชอาสน์ ทรงหลังทักษิณทก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงกราบที่เครื่องนมัสการหน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ เสด็จออกจากพระอุโบสถ เสด็จฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ เสด็จเข้าท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน เสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณ เสด็จเข้าหอพระสุราลัยพิมาน ทรงพระสุหร่ายนิคสงพระพุทธรูปสำคัญต่างๆ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี สรงพระบรมธาตุ เสด็จออกจากหอพระสุราลัยพิมาน ไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราช ทรงกราบ ก่อนเสด็จฯ ไปยังหอพระธาตุมณเฑียร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ ทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระอัฐิ แล้วสรงพระบรมอัฐิ พระอัฐิ ทั่วทุกพระโกศ ทรงกราบที่พระแท่นหน้าเครื่องราชสักการะ เสด็จออกจากหอพระธาตุมณเฑียร แล้วเสด็จฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่หน้าประตูสนามราชกิจ เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ต่อมา เมื่อเวลา 17.35 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เสด็จลงหน้าพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ ปราสาทพระเทพบิดร พระบรม

มหาราชวัง ในวันนี้ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบ จากนั้น ทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปที่ได้เครื่องบวงสรวงสังเวย แล้วทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องบวงสรวงสังเวย ทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐานถวายเครื่องราชสักการะ ทรงกราบ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ อำนวยการบวงสรวงขณะนั้น โห่หลวงลั่นฆ้องชัย พราหมณ์เป่าสังข์ พนักงานภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ชาวพนักงานประโคมแตร ดุริยางค์ จบแล้ว ทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย และทรงกราบที่หน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระบรมราชานุสรณ์ เพื่อประดิษฐานในปราสาทพระเทพบิดร ในพระบรมมหาราชวัง โดยพระบรมรูปมีความสูงจากพระบาทถึงพระเศียร ขนาด 172 เซนติเมตร ความสูงฐานพระบรมรูปขนาด 7 เซนติเมตร ความสูงรวมขนาด 179 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร น้ำหนักรวม 156 กิโลกรัม หล่อด้วยโลหะบรอนซ์ ซึ่งเป็นวัสดุผสมระหว่างทองแดงกับโลหะผสมอื่นๆ อาจมีมากกว่า 1 ชนิดก็ได้ โดยปกติจะผสมสังกะสีเล็กน้อยลงไปด้วยเสมอ และมีทองแดงอยู่ร้อยละ 60-98 ที่เหลือเป็นโลหะผสมอื่นๆ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จฯ มาทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระบรมรูป เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 ที่บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง